



Dân Vận

HẢI PHÒNG

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG, NGHIỆP VỤ CỦA BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY HẢI PHÒNG



**KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY GIẢI PHÒNG HẢI PHÒNG
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025**





Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành của Trung ương và thành phố dự lễ thông xe kỹ thuật nút giao Nam Cầu Bình



Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng



BẢN TIN

Dân Vận HẢI PHÒNG

Số 10/2020

BAN BIÊN TẬP

Trưởng ban

BÙI TRUNG TIẾN

Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

Phó Trưởng ban

NGUYỄN THU THỦY

Trưởng phòng Đoàn thể và các Hội

Thư ký

ĐÀO CHUNG KIÊN

ĐỖ HỒNG Ý

VŨ THẠCH

Các ủy viên

LÊ VĂN KHOA

NGUYỄN ANH TỬ

TRẦN THỊ NGOAN

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Số 128, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
ĐT: 08031140. DD: 0936.922.968
Email: bantincongtacdanvan@gmail.com

Giấy phép xuất bản số 03/GP-XBBT
Số Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/3/2018
In 2.000 cuốn tại Công ty CP In DVTM Bình Minh.
In và nộp lưu chiểu tháng 7/2020

Ảnh bìa 1: Hải Phòng hôm nay (ảnh: Vũ Dũng)

Bản tin điện tử được đăng trong mục Ban Dân vận của
website: <http://www.haiphong.gov.vn/thanhuy/>

MỤC LỤC

VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

- 4 Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận/
BAN BIÊN TẬP
- 7 Một số kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Quy
chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở thành
phố Hải Phòng/ **BÙI TRUNG TIẾN**
- 12 Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải
Phòng (13/5/1955-13/5/2020), thành phố tiến hành
khởi công và khánh thành nhiều dự án trọng điểm

CHỦ TRƯỞNG - GIẢI PHÁP

- 16 Một số chủ trương, chính sách mới về công tác dân vận

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- 19 Sự tương đồng giữa triết lý nhân - quả của đạo Phật và phạm
trù nguyên nhân – kết quả của triết học Mác - Lê nin, ý
nghĩa nhân văn sâu sắc/ **PHÒNG TÔN GIÁO, DÂN TỘC
VÀ TỔNG HỢP, BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY**

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

- 22 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đồng hành cùng ngư dân
vươn khơi bám biển/ **TRẦN VĂN RỒNG**
- 26 Tháng Công nhân năm 2020 Năng suất cao - An toàn lao
động - Thu nhập tốt / **TỔNG VĂN BÀNG**
- 28 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng chung tay
đẩy lùi đại dịch Covid-19 / **ĐỖ TRĂNG THÀNH**
- 30 Hội Cựu chiến binh thành phố chung tay, đẩy lùi đại dịch
Covid-19 kết quả và kinh nghiệm / **NGUYỄN XUÂN YẾN**
- 34 Cải cách thủ tục hành chính trong cấp đăng ký kinh doanh
ở quận Kiến An góp phần rút ngắn thời gian, giảm phiền hà
cho người dân
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH, QUẬN KIẾN AN
- 36 Hội Chủ thập đỏ thành phố chủ động, sáng tạo trong triển
khai thực hiện Chi thị số 43-CT/TW/ **CAO THỊ PHƯỢNG**
- 38 Công tác vận động nhân dân giải phóng mặt bằng phục vụ dự
án xây dựng tuyến đường vào khu bảo tồn bãi cọc Cao Quý
tại xã Liên Khê/ **TRẦN VĂN OANH**
- 41 Xã Đặng Cương huyện An Dương khởi sắc vùng quê nông
thôn nhờ sức dân/ **NGUYỄN THẾ THUẬN**

TIN HOẠT ĐỘNG

- 43 Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Bản hùng ca 65 năm”
Tái hiện chặng đường lịch sử của thành phố
- 43 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thăm, tặng quà cho ngư dân có
hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19
- 44 Hội nghị của Ban Dân vận Trung ương triển khai các văn bản
mới của Đảng về công tác dân vận khu vực đồng bằng sông Hồng
- 45 Đại hội Chi bộ Cơ quan Ban Dân vận Thành ủy, nhiệm kỳ
2020-2025
- 46 Một số thông tin về Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và tương
đương, nhiệm kỳ 2020- 2025

VĂN HÓA - VĂN NGHỆ

- 47 Hải Phòng những lần mừng đón Bác
LUU VĂN KHUÊ
- 50 Với Hải Phòng
HỒNG THANH QUANG

TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

• *Ban Biên tập*

(BBT): Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những chiến thắng vẻ vang, những chiến công hiển hách, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong kho tàng di sản tinh thần to lớn mà Người để lại cho chúng ta, tư tưởng về công tác dân vận là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác vận động Nhân dân của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta coi cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân và khẳng định công tác vận động Nhân dân là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng. Trong cuốn Đường cách mệnh (1927), Người đã khẳng định “...cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”.



Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận là một bộ phận trong lý luận chiến lược của Người về cách mạng, có ý nghĩa quan trọng đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đó được thể hiện tập trung và đầy đủ nhất trong bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự Thật số ra ngày 15-10-1949. Tác phẩm đã trở thành “Cuong lĩnh”, thành đường lối chiến lược lâu dài, xuyên suốt đối với công tác vận động Nhân dân của Đảng.

Nhìn rõ vai trò to lớn của Nhân dân, đặt niềm tin vững chắc và khẳng định cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, Người đã cô đúc, thể hiện đặc sắc lý luận về dân chủ xã hội chủ nghĩa thông qua mối tương quan giữa Nhà nước với Nhân dân: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ

Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

Người giải thích “Dân vận là vận động tất cả các lực lượng của mỗi người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể giao cho”. Đây là thể hiện tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân nhằm xây dựng khối đại đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng.

Đặt câu hỏi “Ai phụ trách Dân vận?” và Người khẳng định: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v.) đều phải phụ trách dân vận”. Trước năm 1945, khi Đảng chưa nắm chính quyền, Đảng thông qua cán bộ, đảng viên, thông qua Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể để thiết lập mối quan hệ, vận động Nhân dân. Cán bộ, đảng viên sống trong lòng dân, được dân nuôi dưỡng, dân bảo vệ che chở, đồng thời lãnh đạo Nhân dân đứng lên đấu tranh giành chính quyền. Khi Đảng ta đã trở thành đảng cầm quyền, thấy trước được nguy cơ quan liêu, mệnh lệnh của cán bộ, đảng viên hiện hữu, Bác rất quan tâm đến công tác dân vận của chính quyền. Ngay từ những ngày đầu giành độc lập, Bác Hồ đã có một loạt bài viết, thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện, làng phê phán các căn bệnh cây chức, cây quyền, cây thế để ức hiếp dân và nhắc nhở: Chính phủ, cán bộ phải là “công bộc của dân”.

Dân vận phải thế nào? Bác Hồ đã khái quát một cách đầy đủ, súc tích và cũng là yêu cầu rất cao đối với cán bộ làm công tác dân vận “phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Bác đặt “*óc nghĩ*” lên hàng đầu, khẳng định công tác dân vận là một khoa học về con người, một nghệ thuật tiếp cận và vận động con người, phải dày công tìm tòi suy nghĩ để phân tích chính xác tình hình Nhân dân, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn sinh động để vận động Nhân dân có hiệu quả.

“*Mắt trông, tai nghe, chân đi*” chính là yêu cầu người làm công tác dân vận phải sâu, sát cơ sở, am hiểu thực tiễn, đến với Nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng mà giúp dân giải quyết các công việc cụ thể, đề xuất chính sách hoặc điều chỉnh chính sách cho phù hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách. Người dạy: Muốn thực sự gần gũi quần chúng thì phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm mới biết sinh hoạt của quần chúng thế nào... mới biết nguyện vọng của quần chúng thế nào.

“*Miệng nói, tay làm*” là “phải thật thà những tay vào việc”, làm việc một cách thật sự, phải cùng lao động, cùng hòa mình vào cuộc sống hàng ngày của Nhân dân để thực hiện mục đích của công tác dân vận. Cán bộ đảng viên phải tự mình làm gương cho Nhân dân, nói đi đôi với làm. Nếu “chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh” thì làm sao hiểu được dân, làm sao “vận” được dân, làm sao để dân có tự do, hạnh phúc thật sự.

Đề cao vai trò, giá trị quan trọng của công tác dân vận “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Người thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm và phê bình những cán bộ coi thường, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận và bố trí không đúng cán bộ làm công tác dân vận, làm giảm sút quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, giảm nhiệt tình cách mạng, không phát huy được khả năng to lớn của Nhân dân. Trước lúc đi xa, trong Di chúc Bác vẫn đau đáu về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ xứng đáng với tầm

vóc, vị thế của một Đảng cầm quyền duy nhất: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, điểm xuất phát, cái nền của công tác dân vận là dân chủ. Người khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ”. Trong xã hội, địa vị cao nhất là dân, dân là chủ, “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Người luôn tin tưởng ở Nhân dân, đánh giá đúng vai trò của lực lượng Nhân dân: Đảng Cộng sản là người lãnh đạo, còn sự nghiệp cách mạng có thắng lợi hay không, thắng lợi lớn hay nhỏ là do quần chúng, cơ bản là quần chúng công nông, trí thức cách mạng và tiểu tư sản, trong đó “công nông là người chủ cách mệnh”. Có thể nói, tư tưởng bao trùm về dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân...quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

Quán triệt, vận dụng quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để tổ chức những phong trào cách mạng rộng lớn như: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”... tạo nên bầu nhiệt huyết cách mạng sôi động trong Nhân dân cả nước, tất cả vì sự nghiệp độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Nhân dân tin tưởng và che chở cho cán bộ khi bị địch truy lùng, chăm sóc chạy chữa khi đau yếu, móc nối khi mất liên lạc và đùm bọc, chia ngọt sẻ bùi như con em trong gia đình. Công tác dân vận đã góp phần củng cố niềm tin tuyệt đối của Nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ với tấm lòng son sắt và thủy chung, không gì lay chuyển được. Thắng

lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là thắng lợi của đường lối mở rộng đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Bước vào thời kỳ xây dựng, đổi mới đất nước, công tác dân vận đã hướng vào vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đã đóng góp quan trọng vào các thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

Cùng với toàn dân tộc, công tác dân vận của Đảng bộ thành phố Hải Phòng cũng đã ghi nhiều dấu ấn và những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là trong những năm qua, công tác dân vận đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước; thực hiện chức năng cầu nối giữa Đảng và nhân dân một cách sinh động, đa dạng và hiệu quả; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.



MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT SAU 10 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- **BÙI TRUNG TIẾN**

Phó Trưởng ban, Ban Dân vận Thành ủy

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Quyết định số 84-QĐ/TU ngày 04/3/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở thành phố Hải Phòng trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và không ít những khó khăn, thách thức, tuy nhiên với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, công tác dân vận trên các lĩnh vực đã đạt được một số kết quả rõ nét, rất đáng ghi nhận như sau:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền: Thành ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế. Ngày 04/3/2011, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 84-QĐ/TU về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở thành phố Hải Phòng. Theo đó, hầu hết các đơn vị đã ban hành Quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị phù hợp tình thực tiễn. Cu

thể hóa triển khai thực hiện Quy chế, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 05 quyết định, 02 chương trình hành động, 07 chỉ thị, 25 thông tri, 04 kết luận, 10 công văn...; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 06 kế hoạch, 04 quyết định, 01 chỉ thị, 02 chương trình phối hợp công tác...; cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành hàng nghìn văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện về công tác dân vận. Hằng năm, các cấp ủy đảng xây dựng chương trình công tác giao nhiệm vụ công tác dân vận cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Lãnh đạo, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết mối quan hệ lợi ích giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hằng năm, ngân sách thành phố chi hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ các hộ thuộc đối tượng chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ tiền điện, chi phí học tập cho học sinh, sinh viên con hộ nghèo; tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng, gia đình chính sách, người nghèo, người lao động với trị giá hàng tỷ đồng nhân dịp lễ, tết.

Chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận được chỉ đạo, tổ chức thường xuyên, định kỳ hàng năm theo chương trình hoặc đột xuất. Từ năm 2010 đến nay, Thành ủy tổ chức thành lập trên 25 đoàn kiểm tra ở trên 82 các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị.

Công tác tác tham mưu của Ban Dân vận, hệ thống dân vận các cấp: Hệ thống ban dân vận các cấp luôn tích cực, chủ động trong việc thực hiện trách nhiệm được giao theo Quy chế; tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác dân vận. Tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đảm bảo nghiêm túc, có chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận. Ban Dân vận Thành ủy chú trọng ký kết và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp với nhiều tổ chức, cơ quan đơn vị như: Ủy ban nhân dân thành phố triển khai “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, 2019, “Năm dân vận khéo” 2020...;

Đảng ủy khởi cơ quan thành phố xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước; phối hợp tham mưu ký, triển khai Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “*Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân*” giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam... Kịp thời các văn bản hướng dẫn công tác dân vận; nhất là, hướng dẫn các địa phương, đơn vị đảng kí, xây dựng hơn 1300 mô hình “*Dân vận khéo*” trên các lĩnh vực, hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, địa phương, đơn vị, thực hiện chủ đề năm của thành phố. Các mô hình “*Dân vận khéo*” đã phát huy hiệu quả trong giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm như: đất đai, giải phóng mặt bằng, tín ngưỡng, tôn giáo, lao động, việc làm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội... Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức triển khai nghiên cứu các đề tài, chuyên đề như: Đề tài khoa học cấp thành phố “*Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng vùng đồng bào Công giáo*” mã số ĐT.XH.208.510; đề tài “*Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020*” mã số ĐT.XH.2012.603; đề tài “*Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng ngừa và xây dựng quy trình công tác dân vận tham gia xử lý điểm nóng, vụ việc phức tạp tại thành phố Hải Phòng*” mã số ĐT.XH.2018.801...

Kết quả thực hiện Quy chế của các cơ quan nhà nước: Hội đồng nhân dân thành phố chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác gắn với việc thực hiện công tác dân vận. Thể chế hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy

về công tác dân vận; ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội sát thực tế, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn và được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao, như: Nghị quyết về hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ trên địa bàn các quận; Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công; Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ, xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo; Nghị quyết về hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông; Nghị quyết về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội... Quan tâm tổ chức lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân đối với các dự án, đề án theo quy định của pháp luật, nhất là các đề án liên quan đến lợi ích, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo, triển khai công tác dân vận chính quyền đạt nhiều kết quả:

- Đã thể chế hóa các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Thành ủy về công tác dân vận thành các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, quyết định... phù hợp để chỉ đạo các sở, ngành, ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện.

- Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, như: ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Kế hoạch số 51/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa được chỉ đạo đẩy mạnh; trong

nhiều năm liền, thành phố luôn duy trì chỉ số cải cách hành chính trong nhóm 05 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Các sở, ngành coi trọng thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, thành phố về công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Công tác điều hành, tác nghiệp của các sở, ngành có sự đổi mới; đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành nhiều văn bản, cơ chế, chính sách, các quyết định hành chính phục vụ Nhân dân, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, tham gia thực hiện. Công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với tổ chức, công dân, doanh nghiệp được tăng cường; hàng năm 91,21% đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc, được các sở ngành triển khai theo đúng quy định; đã ban hành các quy định, quy chế nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Các lực lượng vũ trang thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh bằng những nội dung, hình thức phù hợp; chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an, quân sự các địa phương, đơn vị tăng cường cán bộ chiến sỹ xuống địa bàn cơ sở, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh chính trị, những nơi có khiếu kiện để nắm bắt tình hình, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phát sinh, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, hoạt động của các đối tượng cơ hội chính trị và phần tử xấu.

Kết quả thực hiện Quy chế của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức

thành viên tiếp tục đổi mới các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, mở rộng tổ chức, kết nạp đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động; chú trọng nâng cao chất lượng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong việc bảo vệ, giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội được đổi mới, triển khai ngày càng nền nếp; từ năm 2015 đến năm 2019, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức 1652 cuộc giám sát thực hiện theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Nhìn chung, sau 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 84-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố đã hiểu rõ hơn trách nhiệm đối với công tác dân vận; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; từ đó, tạo sự chuyển biến khá mạnh trong tư duy, hành động. Cụ thể: Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận sâu sát, toàn diện hơn. Các cấp chính quyền đẩy mạnh cải cách hành chính, đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện QCDC ở cơ sở... Qua đó, công tác dân vận đã tham gia góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế còn một số hạn chế như: Công tác dân vận ở một số cơ quan nhà nước chuyển biến còn chậm; công tác đối thoại, tiếp dân có lúc, có nơi, có việc còn chưa được quan tâm đúng mức; tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức còn yếu. Việc giải quyết một số vấn đề bức xúc, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có việc hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng Quy chế công tác dân vận của một số cơ quan, đơn vị chất lượng chưa đảm bảo, có nội dung chưa phù hợp, chưa sát với tình hình của cơ quan, đơn vị; mối quan hệ và sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ...

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 84-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trong thời gian tới, hệ thống chính trị các cấp nên tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác dân vận.

Cán bộ cấp ủy, chính quyền, hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể tiếp tục đổi mới cách thức tham mưu, thực hiện công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, “tránh hành chính hóa công tác dân vận” để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức thấy rõ được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận.

Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận

Các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát công tác dân vận;

nâng cao chất lượng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, tránh chung chung, dàn trải, hình thức; đổi mới công tác phổ biến, quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị bằng những hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện, phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ, hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” trong hoạt động quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực; phát huy dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; đổi mới biện pháp, cách thức thực hiện dân chủ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Nâng cao chất lượng các hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp; các hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp

Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung nắm chắc tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo

giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực; mở rộng các kênh thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các website, diễn đàn, mạng xã hội, điện thoại...

Đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt dân chủ đại diện trong quá trình tham gia giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận của ban dân vận các cấp ủy

Ban dân vận các cấp ủy quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là về xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân...từ đó, tham mưu, đề xuất với cấp ủy ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Nắm chắc, dự báo đúng tình hình nhân dân, tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh. Kịp kết, triển khai thực hiện có quả các chương trình phối hợp với UBND cùng cấp, với lực lượng công an, quân sự, biên phòng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể... Tập trung hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả trên các lĩnh vực./.

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HẢI PHÒNG (13/5/1955-13/5/2020), THÀNH PHỐ TIẾN HÀNH KHỞI CÔNG VÀ KHÁNH THÀNH NHIỀU DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

1. Sáng 3/5, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thông xe kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam Cầu Bính

Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam Cầu Bính được khởi công xây dựng vào ngày 2/9/2018

Nút giao thông nam cầu Bính là nút giao đầu tiên tại Hải Phòng được thiết kế xây dựng là một nút giao lập thể khác mức ngã 6 với 3 tầng: tầng ngầm, tầng mặt và cầu vượt.

Tầng hầm nối từ đường Bạch Đằng xuyên qua đường sắt đến đường Hồng Bàng, tầng mặt được cải tạo lại hiện trạng và cầu vượt nối từ đường cầu Bính vượt qua đường Hồng Bàng đến sông Rế (thuộc huyện An Dương).

Với tổng mức đầu tư gần 1500 tỷ đồng, quy mô của dự án trong phạm vi nút giao bao gồm cải tạo đường Hồng Bàng có bề rộng nền đường lên đến 50 m, cải tạo đường Bạch Đằng nền đường 45,5 m, đường dẫn vào nút (phía cầu





Bính) có bề rộng nền đường 41 m, kết cấu mặt đường cấp cao A1.

Nút giao thông được khánh thành sẽ góp phần cải tạo điều kiện giao thông tại cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố, nâng cao năng lực khai thác cầu Bính, thuận lợi kết nối trong khu vực với quốc lộ 5, quốc lộ 10 và khu đô thị Bắc sông Cẩm trong tương lai...

2. Lễ khởi công Dự án xây dựng tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quý, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Cùng sáng ngày 3/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và nhấn nút khởi công Dự án xây dựng tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quý, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Dự án tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quý, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên có tổng mức đầu tư 431 tỷ đồng, quy mô khoảng 150 ha bao gồm 2 hợp phần.

Hợp phần 1 là Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quý có diện tích khoảng 30.680 m²; Hợp phần 2 là Tuyến đường vào Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quý có chiều dài 3,488 km, nối Quốc lộ 10 với khu vực bãi cọc thuộc các xã Lưu Kỳ, Liên Khê; chiều rộng từ 18 - 22 m.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự quan tâm của các ban ngành, địa phương đến việc quy hoạch phát triển di tích lịch sử này. Đặc biệt, có thể thấy sự đóng góp quan trọng, có ý nghĩa lớn của các nhà sử học, các nhà khảo cổ học với công trình có ý nghĩa lịch sử quan trọng này.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên cần quan tâm đến công tác tái định cư cho người dân di dời để hoàn thành đồng bộ Dự án để sớm đưa vào khai thác. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị các đơn vị cần đặc biệt lưu ý: “Dự án Tuyến đường vào và Khu bảo tồn Bãi cọc Cao Quý, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên không chỉ đơn thuần là một dự án xây dựng cơ bản, mà là

một công trình văn hóa, lịch sử; việc xây dựng các công trình là để làm nổi bật di sản. Do vậy trong toàn bộ quá trình thi công, đòi hỏi các đơn vị phải tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc về giá trị, yếu tố gốc và tính nguyên vẹn của di chỉ”.

3. Lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường tỉnh 359 đoạn từ Trung đoàn 238 chân cầu Bình đến ngã tư Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên

Sáng 8/5, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường tỉnh 359 đoạn từ Trung đoàn 238, chân cầu Bình đến ngã tư Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 359 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đoạn từ cầu Bình đến xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên có chiều dài 8.047,19 m, được thiết kế theo loại đường phố chính đô thị thứ yếu, theo Tiêu chuẩn TCXDVN 104-2007, vận tốc thiết kế 60 km/h, lòng đường rộng 21,5 m, 6 làn xe, giảm vận tốc khi vào nút giao và đoạn qua thị trấn.

4. Lễ động thổ Dự án Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê (FLC Diamond 72 Tower)

Sáng ngày 8/5, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ động thổ Dự án Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê (FLC Diamond 72 Tower)

Dự án Tổ hợp khách sạn, Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê tại số 4 phố Trần

Phú, quận Ngô Quyền do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích 13.486 m², với công trình tòa tháp dự kiến được xây dựng 72 tầng, gồm 02 tầng hầm và 70 tầng nổi với chiều cao 290 m.

Tòa tháp gồm khu khách sạn gần 350 phòng tiêu chuẩn 5 sao và phòng hạng sang cao cấp với công suất phòng dự kiến có thể đáp ứng 350.000 lượt khách/năm; khu căn hộ dịch vụ cao cấp, văn phòng cho thuê hạng A; cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp như trung tâm hội nghị quốc tế 1.200 chỗ ngồi, trung tâm thương mại, khu ẩm thực, bể bơi vô cực, khu vui chơi...



5. Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển

Sáng ngày 10/5, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển.

Đây là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp II, có quy mô nâng cấp, mở rộng đường hiện tại từ cầu Lạng Am, xã Lý Học đến xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo và xây dựng tuyến đường mới từ xã Trấn Dương qua sông Thái Bình kết nối với đường bộ ven biển trên địa bàn huyện Tiên Lãng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Tổng chiều dài toàn tuyến 9,47km, xây dựng tuyến đường mới dọc bờ trái sông Chanh Dương từ cầu Lạng Am đến cầu Chiến Lược chiều dài 1,36km. Dự án





do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

6. Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy

Sáng ngày 10/5, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy.

Dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 với mục tiêu xây dựng một dự án giao thông kết nối liên vùng, tạo điều kiện cho các huyện Kiến Thụy, An Lão và các địa phương lân cận phát huy được các tiềm năng, thế mạnh, thúc

đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Dự án có quy mô xây dựng 14,8 km đường giao thông cấp III, với chiều rộng nền đường 22m. Trong đó có 4 làn xe cơ giới, rộng 3,5mx4; 2 làn xe thô sơ, 2,5mx2; lề đường rộng 1,5mx2. Dự án có tổng vốn đầu tư 924,238 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Cũng trong tháng 5, Hải Phòng khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm khác, gồm: Khánh thành Dự án xây dựng chung cư HH4, Đồng Quốc Bình (ngày 15/5/2020); Khởi công các Dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Thanh, cầu Dinh thay thế phà, kết nối với Hải Dương (ngày 16/5/2020); Khánh thành công trình bãi tắm nhân tạo Dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn (ngày 6/6/2020); Khánh thành các công trình Khách sạn 5 sao M'Gallery - Cát Bà; Khánh thành Dự án Tổ hợp Nghi dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort; Dự án Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long (dài 4km).

Các dự án, công trình trên, sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế Hải Phòng phát triển, nâng cấp diện mạo đô thị, hạ tầng giao thông... theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045./.



MỘT SỐ CHỦ TRƯỞNG CHÍNH SÁCH MỚI VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

1. Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật” và Thông tri số 40-TT/TU ngày 21/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW

Thông tri số 40-TT/TU ngày 21/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Luật Người Khuyết tật năm 2010, Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố “về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật. Yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW và Thông tri của Ban Thường vụ Thành ủy. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các cấp, các sở,

ngành liên quan tăng cường hiệu lực hiệu quả về công tác quản lý nhà nước và thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người khuyết tật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, hội viên tham gia giúp đỡ người khuyết tật. Các tổ chức của người khuyết tật tích cực đổi mới nội dung theo phương châm “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng và hòa nhập với cộng đồng”.

2. Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng trong tình hình mới” và Kế hoạch số 265-KH/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Thông báo Kết luận số 158-TB/TW

Ngày 19/5/2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 265-KH/TU thực hiện Thông báo Kết luận số 158-TB/TW, trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012, Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong Thông báo Kết luận số 158-TB/TW của Ban Bí thư; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng

về hội quần chúng.

Đối với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ: Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Thành ủy, các cấp ủy; phân công các ban đảng của Thành ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo hoạt động của hội; thành lập đảng đoàn đối với những hội xét thấy cần thiết. Rà soát, sắp xếp các hội có tính chất, nội dung hoạt động gần giống nhau; chuyển một số hội quần chúng mà Đảng, Nhà nước không giao nhiệm vụ sang hoạt động như các hội quần chúng khác. Giao nhiệm vụ cho các hội quần chúng phù hợp với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Từ năm 2021, thực hiện việc khoán kinh phí đối với các hội.

Đối với các hội quần chúng khác: Bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí, hoạt động theo điều lệ và chấp hành quy định pháp luật; được nhà nước giao một số dịch vụ công đối với những tổ chức hội có điều kiện thực hiện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với các hội quần chúng trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội. Rà soát, bổ sung, phân công và quy định chặt chẽ, rõ trách nhiệm của UBND các cấp, các sở, ngành trong thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về hội. Hằng năm, tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về công tác hội quần chúng, bảo đảm điều kiện cho các hội hoạt động theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo xây dựng Đề án rà soát, sắp xếp các hội có tính chất, nội dung hoạt động gần giống nhau, gắn với thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy, nâng cao

hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các hội; chuyển một số hội quần chúng mà Đảng, Nhà nước không giao nhiệm vụ sang hoạt động như các hội quần chúng khác. Xem xét việc khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ từ năm 2021.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo thực trạng tổ chức và hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng trong các hội ở thành phố; tham mưu đề xuất việc thành lập, sáp nhập, củng cố các tổ chức đảng (nếu có) đối với một số hội cần thiết. Chủ trì, phối hợp với các ban và các đơn vị liên quan tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định phân công nhiệm vụ các ban đảng theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác hội; động viên các hội, quỹ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định, đóng góp vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của thành phố; phối hợp, theo dõi hoạt động các hội được phân công.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ các hội đổi mới nội dung, hình thức tập hợp, vận động hội viên, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò của các hội quần chúng thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Các quận, huyện ủy chỉ đạo triển khai, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Chi thị số 28-CT/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Thông báo Kết luận số 160-KL/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 62-KL/TW về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Chi thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và Ban Thường vụ Thành đoàn. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại thành phố Hải Phòng. Đẩy mạnh phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” gắn với việc “*Học tập và làm theo* tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức cơ sở vững mạnh; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; phối hợp với các cơ quan nhà nước tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân về chính sách, pháp luật. Phối hợp kiểm tra, giám sát, so kết, tổng kết các chủ trương đường lối của Đảng về công tác dân vận, mặt trận và đoàn thể; giải Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; bảo đảm tính hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, tiếp tục phát triển và nâng

cao chất lượng chi đoàn, chi hội, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội; làm tốt công tác phát triển đảng, nhất là địa bàn dân cư, vùng tôn giáo, khu vực ngoài nhà nước. Kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

3. Công văn số 1210-CV/TU ngày 31/3/2020 của Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo – Dân tộc của Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Công tác dân tộc trong tình hình mới”

Công văn đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ngành thành phố tập trung thực hiện một số nội dung:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy về công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo; tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước.

Phát huy mọi nguồn lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo; đảm bảo quốc phòng- an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết, phát sinh có liên quan đến người dân tộc thiểu số sống trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo; tăng cường phát triển đảng viên và coi trọng công tác vận động, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục quan tâm biểu dương, tôn vinh, động viên các nhân tiêu biểu, có uy tín là người dân tộc thiểu số./.

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TRIẾT LÝ NHÂN - QUẢ CỦA ĐẠO PHẬT VÀ PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN - KẾT QUẢ CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊN IN, Ý NGHĨA NHÂN VĂN SÂU SẮC

- *Phòng Tôn giáo, Dân tộc và Tổng hợp, Ban Dân vận Thành ủy*

Thuyết nhân quả của đạo Phật

Nhân - quả là một triết lý mang tính khoa học, qui luật tự nhiên của vũ trụ, không phụ thuộc vào sự thưởng phạt từ một đấng quyền năng nào. Từ đó suy luận ra, triết lý nhân quả chi phối cả vũ trụ nhân sinh. Hiểu được nhân quả, chúng ta sẽ có những suy nghĩ, việc làm đúng đắn trong đời sống vật chất, tinh thần, trở nên hiền thiện đạo đức. Ngược lại, nếu không hiểu nhân quả, cuộc sống chúng ta trở nên liêu linh và bừa bãi, bất chấp hậu quả. Nhà bác học Einstein đã nói: *“Đạo Phật là khoa học vừa mang tính tự nhiên vừa siêu nhiên”*.

Có thể nói, phương pháp giáo dục phổ thông của đạo Phật được tìm thấy ở đạo lý nhân quả. Khi con người làm một việc sai trái, có hại cho người khác, có khi trốn được tòa án ở thế gian nhưng không trốn chạy được chính lương tâm của mình. Minh chính là kết quả do mình gây ra trong quá khứ, là quan tòa xử án công minh cho những hành vi tội lỗi nơi bản thân. Giáo dục về nhân quả giúp con người sửa đổi cái hư dở nơi lương tâm chứ không phải giúp trốn chạy trước pháp luật bên ngoài. Nhân quả đạo Phật chú trọng đến động cơ luận hơn là kết quả luận, phòng cháy chứ không chờ chữa cháy. Giáo dục của đạo Phật là giáo

dục từ ban đầu khi khởi tâm niệm bất thiện, trước khi xảy ra điều tệ hại, khuyên mọi người ăn hiền ở lành, hiểu biết nhân quả, tội phúc, thì tự nhiên trở thành người tốt. Vì vậy, người nào hiểu được nhân quả thì đời sống người đó được bình yên. Một người ác có thể trở thành người hiền, một người xấu xa hèn hạ có thể trở thành một người tốt. Từ đó từng bước cải hóa trở thành bậc Hiền, bậc Thánh.

Phật Thích Ca đã nói:

Trên cuộc đời này có bốn hạng người:

Hạng người thứ nhất, từ tối vào nơi tối.

Hạng người thứ hai, từ tối đi ra sáng.

Hạng người thứ ba, từ nơi sáng đi vào tối.

Hạng người thứ tư, từ nơi sáng đi đến sáng.

Thế nào gọi là từ tối đến tối? Nghĩa là người đó sinh trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn, kém văn hóa, không có đạo đức, lại không học hiểu đạo lý, với ý nghĩ ác, miệng nói ác, thân làm ác, nên gọi là từ tối mà đến tối.

Hạng người thứ hai, từ tối đến sáng, nghĩa là người này sinh trong một gia đình nghèo khổ, không có văn hóa, không có đạo đức, nhưng tự thân người đó nỗ lực tu hành, ý nghĩ điều lành, miệng nói điều lành, thân làm việc lành, ngày càng thăng hoa trên đời sống đạo đức, nên gọi là người từ tối mà đến sáng.

Hạng người thứ ba, từ nơi sáng đi vào tối, nghĩa là họ sinh trong một gia đình khá giả, có văn hóa, có đạo đức, nhưng bản thân lại nghĩ điều ác, miệng nói ác, thân làm ác, không biết đến đạo lý, nên gọi là từ sáng đi đến tối.

Hạng người thứ tư, từ sáng đi đến sáng, nghĩa là người này được sinh ra trong một gia đình khá giả, có đạo đức, văn hóa, lại biết tu học, ý nghĩ điều lành, miệng nói lành, thân làm lành. Đây là hạng người hữu phúc, gọi là từ sáng đến sáng.

Theo quan điểm của đạo Phật, tất cả chúng ta sống trong cuộc đời này đều do nghiệp quả biểu hiện từ những kiếp trước. Mọi hậu quả chúng ta đang mang đều chính do bản thân chúng ta tạo ra. Các pháp chuyển biến từ trạng thái này sang trạng thái khác, tâm lý chuyển biến từ trạng thái này đến trạng thái khác, thì nghiệp cũng chuyển biến từ trạng thái này đến trạng thái khác, không có cái gì đứng yên một chỗ. Vì vậy, nghiệp có thể chuyển, từ người ác có thể thành người hiền, từ người hiền nếu không tu cũng có thể trở thành người ác. Nhân quả thể hiện qua ba phạm trù thời gian, gọi là hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo là kết quả xuất hiện ngay trong hiện kiếp, có thể ngay tức khắc, hoặc một ngày, một tháng, một năm, nhiều năm...trong một đời này. Sinh báo là kết quả xuất hiện ở kiếp sau khi vừa thụ nhận một thân mới. Vì vậy, có những người tạo việc lành bây giờ mà vẫn gặp điều không tốt vì nhân ác đã tạo từ kiếp trước. Hậu báo là khi mình tạo việc lành hay việc dữ ở kiếp này, quả không xuất hiện liền ở kiếp này hay kiếp tiếp theo mà nhiều kiếp về sau mới xuất hiện, vì duyên chưa đủ. Về lý nhân quả mà nói ba thời, ba khía cạnh của nhân quả.

Chúng ta có thể kiểm nghiệm ở nơi hiện tượng có sinh, có diệt theo chiều nhân quả, từ đó áp dụng tu tập cho bản thân mình và mọi

người, chuyển đổi những thói hư, tật xấu nơi mình, góp phần vào đời sống gia đình và xã hội được bình an, phúc lạc. Tin nhân quả, chúng ta tự ý thức dè dặt từng bước đi trong cuộc sống này, chính bản thân mình sống có ý nghĩa. Và, chúng ta đem cái ý nghĩa đó làm những việc hữu ích cho mọi người. Giáo dục con người biết tin nhân quả thì bản thân họ được an vui, gia đình họ được hạnh phúc và xã hội được ổn định trật tự, làm nền tảng xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.

Phạm trù nguyên nhân và kết quả của triết học Mác –Lê nin

Phạm trù nguyên nhân và kết quả là một trong sáu cặp phạm trù của Triết học Mác-Lê nin.

Nguyên nhân dùng để chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật, hiện tượng, hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau, từ đó tạo ra sự biến đổi nhất định.

Kết quả dùng để chỉ những biến đổi xuất hiện do sự tác động giữa các mặt, các yếu tố trong một sự vật, hiện tượng, hoặc giữa các sự vật, hiện tượng.

Ví dụ, sự tương tác lẫn nhau giữa các yếu tố trong hạt ngô và môi trường, đất nước, ánh sáng là nguyên nhân làm cho từ hạt ngô nảy mầm lên cây ngô. Sự tác động giữa điện, xăng, không khí, áp suất, v.v (nguyên nhân) gây ra sự nổ (kết quả) cho động cơ.

Nguyên nhân là cái sinh ra kết quả, nên nguyên nhân luôn có trước kết quả về mặt thời gian. Tuy nhiên, không phải mọi sự nối tiếp nhau về thời gian đều là quan hệ nhân quả. Ví dụ, ngày và đêm không phải là nguyên nhân của nhau. Sấm và chớp không phải nguyên nhân của nhau. Muốn phân biệt nguyên nhân và kết quả thì phải tìm ở quan hệ sản sinh, tức là cái nào sinh ra cái nào. Một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều kết quả khác nhau tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, ví dụ: gạo và nước đun sôi có thể thành

com, cháo, v.v phụ thuộc vào nhiệt độ, mức nước, người nấu... Ngược lại, một kết quả có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, ví dụ: sức khoẻ của chúng ta tốt do luyện tập thể dục, do ăn uống điều độ, do chăm sóc y tế tốt v.v chứ không chỉ một nguyên nhân nào.

Trong những điều kiện nhất định, nguyên nhân và kết quả có thể chuyển hoá lẫn nhau. Nghĩa là cái trong quan hệ này được coi là nguyên nhân thì trong quan hệ khác có thể là kết quả. Ví dụ, chăm chỉ làm việc là nguyên nhân của thu nhập cao. Thu nhập cao lại là nguyên nhân để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bản thân.

Kết quả, sau khi xuất hiện lại tác động trở lại nguyên nhân (hoặc thúc đẩy nguyên nhân tác động theo hướng tích cực, hoặc ngược lại). Ví dụ, nghèo đói, thất học làm gia tăng dân số, đến lượt nó, gia tăng dân số lại làm tăng nghèo đói, thất học, v.v.

Trong sự vận động của thế giới vật chất, không có nguyên nhân đầu tiên và kết quả cuối cùng. Ph.Ăngghen viết: “Chúng ta cũng thấy rằng nguyên nhân và kết quả là những khái niệm chỉ có ý nghĩa là nguyên nhân và kết quả khi được áp dụng vào một trường hợp riêng biệt nhất định; nhưng một khi chúng ta nghiên cứu trường hợp riêng biệt ấy trong mối liên hệ chung của nó với toàn bộ thế giới thì những khái niệm ấy lại vẫn gắn với nhau và gắn bó với nhau trong một khái niệm về sự tác động qua lại lẫn nhau một cách phổ biến, trong đó nguyên nhân và kết quả luôn thay đổi vị trí cho nhau; cái ở đây hoặc trong lúc này là nguyên nhân thì ở chỗ khác hoặc ở lúc khác lại là kết quả, và ngược lại”.

Điểm tương đồng, ý nghĩa sâu sắc trong triết lý nhân quả của đạo Phật và phạm trù nguyên nhân và kết quả của triết học Mác -Lê nin

Vũ trụ nhân sinh luôn chuyển biến vận hành trong mọi thời khắc. Có thể nói, bản thân chúng ta, hoạt động tâm lý và tất cả các

pháp đang chuyển biến liên tục, không ngừng nghỉ dù chỉ một sát na (một ngày 24 giờ được tính bằng sáu nghìn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín nghìn, chín trăm, tám mươi sát na). Quá khứ, hiện tại và tương lai luôn chuyển biến theo chiều hướng nhân quả. Nhân quả cũng tức là vô thường, là chiều thời gian chuyển biến liên tục trong tự thân của vật thể và trong hoạt động tâm lý. Vũ trụ nhân sinh chuyển biến vận hành theo một quy luật chung, đó là luật nhân quả. Nó vận hành một cách âm thầm, quy luật đó chi phối cả đời sống vật chất, vật lý, sinh lý và tâm lý. Thân ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) của chúng ta đều do hành động, việc làm (thân, khẩu, ý- nghiệp lực) tạo ra mà có sự sai biệt về hình dáng, tính cách, hoàn cảnh. Cho nên, mình là Thượng đế của chính mình, tự tạo ra hoàn cảnh cho chính mình. Người hiểu đạo lý, niềm tin này làm cho họ tự ý thức, thận trọng trong mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình, chuyên tu ba nghiệp (thân, khẩu, ý nghiệp) cho được thanh tịnh, để chuyển hóa bản thân, gia đình và xã hội đều dứt ác hành thiện.

Đạo Phật có nói: “*Phàm làm việc gì phải nghĩ đến kết quả của nó*”. Con người chúng ta làm việc đôi khi do bản năng, tính háo thắng hoặc thiếu suy nghĩ mà không lường trước những hậu quả của nó. Phần lớn những sự thất bại trong công việc đều do những yếu tố chủ quan trên mà ra. Vì vậy, áp dụng đạo lý nhân quả vào các công việc xã hội, chúng ta sẽ có được những thành công trong lao động. Người hiểu luật nhân quả sẽ không cho phép mình suy nghĩ, nói năng và làm việc xấu. Nếu mọi người ai cũng được vậy thì đất nước sẽ văn minh, xã hội có văn hoá, gia đình sẽ hạnh phúc. Vì thế, giáo dục con người biết suy nghĩ tốt, làm việc lành là một nhiệm vụ cao cả và thiết yếu.

(xem tiếp trang 25)

BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 1 ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN VƯỜN KHƠI BÁM BIỂN

- Đại tá **TRẦN VĂN RỒNG**
Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1

“Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là Chương trình công tác dân vận mới, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”. Thông qua các hoạt động như: tuyên truyền phổ biến pháp luật, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng cờ Tổ quốc, áo phao, tặng quà cho ngư dân nghèo, đối tượng chính sách... đã thắt chặt tình cảm quân dân thêm gắn bó, là chỗ dựa vững chắc cho bà con vườn khơi bám biển.

Việt Nam là một quốc gia biển. Do vậy, từ xưa đến nay, nhân dân ta có mối quan hệ gắn bó mật thiết với biển. Cùng với trồng trọt, chăn nuôi, việc đánh bắt, khai thác sản vật biển là một nghề sinh sống của người Việt, tạo nên tầng lớp ngư dân đông đảo, ngày đêm bám biển, giữ vững cương vực và nghề truyền thống của ông cha. Trong quá trình đánh bắt hải sản, họ vừa là những người lao động cần cù, vừa là lực lượng cảnh giới, phát hiện, thông báo cho các cơ quan chức năng về tình hình trên biển và tham gia tìm kiếm cứu nạn, góp phần ngăn chặn sự xâm nhập trái pháp luật của tàu, thuyền nước ngoài trong vùng biển của Tổ quốc.

Sự hiện diện của ngư dân trên biển không chỉ đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế biển, mà còn khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Giữa đại dương mênh mông,

nơi tận cùng hải phận của đất nước, mỗi tàu, thuyền đánh bắt hải sản của ngư dân với lá Cờ đỏ sao vàng tung bay trước sóng gió là những “cột mốc sống”, khẳng định chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Chính ngư dân là lực lượng trực tiếp hỗ trợ cùng các lực lượng chức năng, trong đó có Lực lượng Cảnh sát biển đấu tranh trên thực địa để bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò to lớn của ngư dân trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, năm 2017, Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển đã triển khai thực hiện Mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Qua gần ba năm triển khai thực hiện tại BTL Vùng Cảnh sát biển 1 với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa sâu sắc. Mô hình đã đạt được nhiều kết

quả đáng khích lệ, góp phần củng cố thể trận lòng dân, an ninh nhân dân trên biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và làm tỏa sáng hơn hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong lòng nhân dân.

Để triển khai có hiệu quả Mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Đảng ủy, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của cấp trên về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới”; hướng dẫn của Cục Chính trị Cảnh sát biển sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị và địa phương. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc thực hiện Mô hình; qua đó thống nhất nhận thức, xây dựng quyết tâm, đề cao trách nhiệm trong triển khai thực hiện.

Để triển khai thực hiện Mô hình mang tính thiết thực, hiệu quả, sát với đặc điểm từng địa bàn xã (huyện) đảo, Đảng ủy, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành khảo sát 7 xã (huyện) ven biển và đảo. Căn cứ vào kết quả khảo sát, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển, BTL Vùng đã lựa chọn Hải đội 101 (nay là Hải đoàn 11) làm trước tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng để rút kinh nghiệm sau đó tiếp tục phối hợp triển khai Mô hình tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và huyện đảo Cô Tô tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình triển khai thực hiện Mô hình, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của lãnh đạo, chính quyền, cơ quan đoàn thể và nhân dân các địa phương; sự phối hợp tham gia đồng hành của các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp đã ủng hộ cả về vật chất và tinh thần trong thực hiện Mô hình. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân và nhân dân là nội dung được xác định quan trọng hàng đầu trong triển khai thực hiện Mô hình. Theo đó, BTL Vùng đã xác

định nội dung tuyên truyền tập trung vào: Công ước Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Thủy sản; Luật phòng chống tội phạm ma túy; Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc; tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm vùng biển của nước ngoài để khai thác hải sản trái phép; tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước để khuyến khích, động viên nhân dân ổn định sinh sống trên đảo, tích cực bám ngư trường khai thác; tuyên truyền về tình hình biển, đảo, về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam và BTL Vùng Cảnh sát biển 1... Hình thức tuyên truyền được tiến hành linh hoạt, đa dạng, sinh động, sát thực, hiệu quả như: tuyên truyền trực tiếp qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; phát tờ rơi, tờ gấp; băng rôn, khẩu hiệu; cử các các tổ, đội tuyên truyền theo nhiệm vụ; phát loa tuyên truyền trên các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển... Đặc biệt là tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” ở các trường THPT Thái Phiên, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; trường THPT Cô Tô, huyện đảo Cô Tô.

Thông qua tuyên truyền đã góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho nhân dân và ngư dân; đồng thời xây dựng ý thức trách nhiệm cho ngư dân đấu tranh với các hiện tượng sai trái, tiêu cực trên biển, đảo như: vi phạm qui định về trật tự, an toàn trên biển; buôn bán hàng cấm; trốn lậu thuế; đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài; đánh bắt hải sản có tính chất tận diệt, dùng hóa chất đánh bắt hải sản làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và phá hoại môi trường sinh thái biển; thông qua tuyên truyền giúp cho nhân dân xã (huyện) đảo và ngư dân có nhiều thông tin hữu ích về tình hình biển, đảo.

Qua gần ba năm triển khai thực hiện, BTL Vùng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 3 tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Quảng

Ninh, Quảng Bình) tổ chức tuyên truyền cho hơn 5.800 cán bộ và nhân dân; 870 giáo viên, học sinh; cấp phát 24.600 tờ rơi tuyên truyền các loại và 270 cuốn sổ tay tuyên truyền pháp luật cho hàng trăm tàu cá ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc BTL Vùng quản lý.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam và trong phạm vi vùng biển đơn vị quản lý, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 thường xuyên duy trì từ 3 đến 5 tàu, xuồng trực tại các đảo xa bờ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo, nhất là vùng đánh cá chung trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Qua đó, kịp thời xử lý tốt các tình huống xảy ra, nhất là khi các tàu nước ngoài xua đuổi, đâm va, cướp ngư lưới cụ, đồng thời trực tiếp hướng dẫn và tuyên truyền cho ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản, hạn chế thiệt hại và ảnh hưởng đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Sự có mặt của lực lượng Cảnh sát biển trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Trong nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho ngư dân, xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, do vậy bất kể điều kiện thời tiết khó khăn, mưa bão hoặc ở vùng biển xa, các lực lượng và phương tiện của BTL Vùng vẫn có mặt kịp thời để cứu giúp ngư dân. Từ năm 2017 đến nay, BTL Vùng đã sử dụng 32 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu kéo được 15 tàu, thuyền với 112 thuyền viên bị nạn, vớt được 4 thi thể trên biển.

BTL Vùng đã làm tốt công tác chủ trì phối hợp hiệp đồng với các cấp ủy, chính quyền địa phương 9 tỉnh, thành ven biển thực hiện tốt Thông tư 153/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về huy động nhân lực tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; kết quả thực hiện Mô hình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã góp phần tạo sự

đồng thuận cao, sự ủng hộ tích cực của cấp ủy, chính quyền và ngư dân trong đăng ký tàu thuyền, nhân lực và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn đóng quân tổ chức tuyên truyền, phát 8.100 khẩu trang, 1364 lọ rửa tay, xà phòng sát khuẩn, 1700 tờ rơi tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tặng 02 nhà đại đoàn kết (40.000.000/nhà); 100 suất quà cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh với tổng trị giá 225 triệu đồng.

Với những hiệu quả đạt được, tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2017-2019, BTL Cảnh sát biển đã đề nghị Bộ Quốc phòng nâng cấp thành Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Từ những kết quả thu được sau gần ba năm triển khai thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình một cách quyết liệt, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò tham mưu, đề xuất, hướng dẫn của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò công tác dân vận; về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của thực hiện Chương trình, qua đó tạo sự đồng thuận và huy động được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong và ngoài đơn vị, của mọi cán bộ, chiến sĩ để triển khai thực hiện Chương trình.

Hai là, trong xây dựng kế hoạch phải sát thực,



Ảnh: Đại tá Trần Văn Rồng tặng quà cho bà con ngư dân xã Hoàng Châu

phù hợp với khả năng, tình hình đơn vị và địa phương, coi trọng hiệu quả và thiết thực. Quá trình thực hiện vận dụng nhiều hình thức phù hợp, phát huy vai trò của các tổ công tác, tổ tư vấn pháp luật, tổ tuyên truyền để phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp tiếp cận các nhóm tàu, khu neo đậu tàu thuyền của ngư dân. Tiến hành thường xuyên, liên tục, chú trọng vào các dịp, sự kiện quan trọng của địa phương và đơn vị.

Ba là, công tác phối hợp phải chủ động, nhất là phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, LLVT đứng chân trên địa bàn, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Kịp thời trao đổi, rút kinh nghiệm; tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, doanh nghiệp,

nhà hảo tâm; sự đồng tình, đón nhận của nhân dân, tạo sự lan tỏa rộng rãi để Chương trình ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, lâu dài.

Bốn là, triển khai thực hiện Chương trình phải gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Lực lượng Cảnh sát biển, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”, phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” góp phần củng cố, tăng cường mối đoàn kết quân dân; xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” có tính chuyên nghiệp cao. Làm tốt công tác sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình.

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã góp phần đổi mới công tác dân vận của đơn vị trong tình hình mới, tăng cường đoàn kết quân dân; phát huy lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc trên biển; đồng thời góp phần quan trọng để BTL Vùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TRIẾT LÝ NHÂN - QUẢ CỦA ĐẠO PHẬT...

(tiếp theo trang 21)

Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn cần tôn trọng tính khách quan của mối liên hệ nhân quả. Không được lấy ý muốn chủ quan thay cho quan hệ nhân quả. Muốn cho hiện tượng nào đó xuất hiện cần tạo ra những nguyên nhân cùng những điều kiện cho những nguyên nhân đó phát huy tác dụng. Ngược lại, muốn cho hiện tượng nào đó mất đi thì phải làm mất nguyên nhân tồn tại của nó cũng như những điều kiện để các nguyên nhân ấy phát huy tác dụng (cả triết lý nhân – quả của đạo Phật và

phạm trù nguyên nhân, kết quả của triết học Mác-Lenin rất tương đồng ở điểm này).

Phải biết xác định đúng nguyên nhân để giải quyết vấn đề nảy sinh vì các nguyên nhân có vai trò không như nhau. Nguyên nhân có thể tác động trở lại kết quả; do đó, trong hoạt động thực tiễn cần khai thác, tận dụng những kết quả đã đạt được để thúc đẩy nguyên nhân tác động theo hướng tích cực phục vụ cho đời sống con người./.

THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2020 NĂNG SUẤT CAO - AN TOÀN LAO ĐỘNG - THU NHẬP TỐT

• TỔNG VĂN BẰNG

Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thành ủy,
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.

Sau 8 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 77-KL/TW về tổ chức “Tháng Công nhân” của Ban Bí thư Trung ương Đảng, “Tháng Công nhân” năm 2020 của các cấp công đoàn thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, là hoạt động tiêu biểu của tổ chức công đoàn. Qua việc triển khai các hoạt động “Tháng công nhân” đã khẳng định vị trí vai trò tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với giai cấp công nhân; điều đó khẳng định sự đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020 với chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”, được các cấp công đoàn thành phố đặc biệt coi trọng. Có thể thấy, hoạt động Tháng Công nhân năm 2020, đã được các công đoàn cơ sở triển khai từ rất sớm, được lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; thông qua các hoạt động đã khích lệ công nhân viên chức lao động thành

phổ hăng say lao động, nhiệt tình sáng tạo, tạo năng suất cao, hiệu quả tốt góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động.

Liên đoàn Lao động thành phố đã đề ra 05 chỉ tiêu cơ bản: kết nạp ít nhất **7.000** đoàn viên mới, thành lập **20** công đoàn cơ sở; mỗi LĐLĐ quận, huyện, công đoàn ngành và tương đương, công đoàn cơ sở trực thuộc đăng ký: ít nhất **01** công trình sản phẩm, phần việc, sự việc tiêu biểu và tổ chức thăm hoặc gắn biển công trình sản phẩm; triển khai ký mới và ký lại **02** bản thỏa ước lao động tập thể trở lên; Liên đoàn Lao động quận, huyện, công



Ảnh: Đồng chí Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

đoàn ngành tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020; tổ chức hội nghị đối thoại và lấy ý kiến tham gia vào văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp của cán bộ công đoàn, CNVCLĐ; mỗi Liên đoàn Lao động quận, huyện, công đoàn ngành tổ chức ít nhất 01 cuộc hỗ trợ tư vấn và khám sức khỏe cho nữ CNVCLĐ có thu nhập thấp, doanh nghiệp khó khăn hoặc tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ, nhất là sức khỏe sinh sản hoặc thăm và tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động thành phố đã định hướng các cấp công đoàn đổi mới cách thức tổ chức hoạt động để phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Không tổ chức Lễ phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020; chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp ở cấp trên cơ sở theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Chỉ đạo công đoàn cơ sở không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện chủ đề Tháng Công nhân 2020. Thống nhất chủ trương và quyết định hỗ trợ cho công nhân lao động gồm gần 1 tỷ đồng mua khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng diệt khuẩn; hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cho công nhân lao động bị tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động nhưng có hoàn cảnh khó khăn; tặng 29,5 tấn gạo cho công nhân khu nhập cư nhà trọ và công nhân khó khăn khác...

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện, tiếp tục thực hiện Tháng Công nhân theo chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, triển khai thực hiện Tháng Công nhân theo chủ đề “Duy trì việc làm

- An toàn lao động - Thu nhập ổn định”.

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động thành phố tập trung một số biện pháp:

Một là, tập trung tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân viên chức lao động: thăm hỏi, tặng quà, xây sửa nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân lao động khó khăn; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách liên quan tới người lao động để không làm phát sinh mâu thuẫn quan hệ lao động; tích cực giám sát việc thực hiện đảm bảo mức ăn ca cho người lao động theo quy định; tổ chức bán hàng bình ổn giá...

Hai là, thay đổi hình thức tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động... dưới các hình thức trực tuyến qua mạng xã hội (hội thi tìm hiểu online, viết bài thu hoạch, cuộc thi ảnh, cuộc thi video...).

Ba là, đưa hoạt động cấp thành phố về tổ chức tại cơ sở. Đây cũng là biện pháp giúp giảm việc tập trung đông người phòng, chống dịch bệnh và góp phần đưa hoạt động tới gần với trực tiếp từng cá nhân người lao động.

Bốn là, tăng cường các chương trình tập huấn (kỹ năng, nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động, quá trình xây dựng đi tới thương lượng thỏa ước lao động tập thể...) qua hình thức trực tuyến, livestreams trên mạng xã hội cho đông đảo đội ngũ cán bộ công đoàn toàn thành phố. Đồng thời, thành lập các nhóm cán bộ công đoàn chủ chốt theo khối, ngành để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trên mạng xã hội (Facebook, Zalo...). Thông qua các hình thức này giúp các cá nhân thuận tiện trong trao đổi, nghiên cứu và góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động và đem lại giá trị to lớn về mặt vật chất, tinh thần cho người lao động thành phố Cảng Hải Phòng./.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CHUNG TAY ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID-19

• ĐỖ TRĂNG THÀNH

*Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố Hải Phòng*

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19; thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, cả hệ thống chính trị thành phố đã vào cuộc một cách khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp thành phố đã chủ động triển khai nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả.

Chủ động, sâu sát

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy, ngay từ những ngày đầu, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã tích cực, chủ động tham gia công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân chung tay tham gia phòng, chống dịch một cách cụ thể sâu sát với mục tiêu: (1) Tuyên truyền cho người dân hiểu đúng tình hình dịch bệnh, không hoang mang, không chủ quan; (2) Trang bị cho người dân những kiến thức cơ bản và kỹ năng phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế; (3) Phát huy tinh thần đoàn kết yêu nước, tích cực tham gia chống dịch theo phương châm “Chống dịch như chống giặc”, tạo thành phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch”.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhất là cấp cơ sở đã tập trung hướng dẫn, tuyên truyền, tổ chức phát tờ rơi, vận động ký cam kết, vận động Nhân

dân nâng cao ý thức tự giác, hành động tích cực, chấp hành nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố; phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân trong khai báo, phát hiện cung cấp thông tin về dịch bệnh với cơ quan chức năng; vận động Nhân dân tổ chức lễ cưới, lễ tang gọn nhẹ, đảm bảo vệ sinh dịch tễ; khuyến cáo người dân giữ tâm lý bình tĩnh, không tích trữ lương thực, thực phẩm; gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo, các cơ sở thờ tự thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người, dùng hoặc lùi thời gian tổ chức các sự kiện, nghi lễ tôn giáo...

Bên cạnh công tác tuyên truyền, hoạt động giám sát cũng được các cấp mặt trận chú trọng triển khai tới từng hộ gia đình và từng người dân, đáng chú ý là Ban công tác mặt trận ở các thôn, tổ dân phố, khu dân cư đã phối hợp giám sát hơn 2.800 cuộc, đối tượng giám sát là những người từ vùng dịch đến địa bàn (kể cả người

nước ngoài và người Việt Nam từ nước ngoài về), thực hiện giám sát hơn 7.500 trường hợp cách ly tại nhà và giám sát việc vận động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 các cấp. Thông qua hoạt động giám sát của mặt trận đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi tổ chức, của từng người dân và cả cộng đồng trong việc kiểm soát, ngăn ngừa, kiểm chế có hiệu quả sự lây nhiễm của dịch bệnh, ứng phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.

Đoàn kết, đồng lòng, phòng chống dịch

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Mặt trận Tổ quốc các cấp giữ vai trò tuyên truyền, vận động, kết nối các lực lượng xã hội. Lực lượng huy động cho cuộc chiến này không chỉ là con người cụ thể mà sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn là huy động ý chí thống nhất, tinh thần đoàn kết của mỗi một người dân; là sự chung sức, đồng lòng của các cấp, ngành và toàn xã hội; là sự hiến công, hiến kế của mọi tầng lớp Nhân dân, nhằm tạo “sức mạnh mềm” cho cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19.

Với sự chỉ đạo kịp thời, đúng trúng cùng các quyết sách quyết liệt, sáng tạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, 2.448 Tổ công tác phòng, chống dịch Covid được thành lập ở các thôn, tổ dân phố, khu dân cư với gần 5 vạn cán bộ và Nhân dân tham gia đã minh chứng cho cách làm hiệu quả, riêng có của thành phố Hải Phòng, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác duy trì các hoạt động kiểm soát, nắm chắc tình hình, ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Cùng với đó là sự vào cuộc một cách tự giác, chủ động, tích cực, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên mặt trận và các tầng lớp Nhân dân thành phố, với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ tiên phong; mỗi xã, phường, thôn, tổ dân phố là một pháo đài” đã tạo thành sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống dịch. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ



Ảnh: Trung tướng Nguyễn Văn Lân, nguyên Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban liên lạc các tướng lĩnh đã nghỉ hưu tại Hải Phòng trao kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

tịch nước, của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận các cấp đã chủ trì phát động toàn dân chung tay phòng chống dịch. Mặc dù Hải Phòng là địa phương chưa công bố dịch, nhưng với tinh thần “**tuong thân, tuong ái**”, nhiều tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị... đã tự nguyện đăng ký ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid của thành phố. Đến hết ngày 25/5/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với số tiền trên 57 tỷ 500 triệu đồng (cấp thành phố đã tiếp nhận 38.425.988.880 đồng cùng nhiều vật tư y tế và các nhu yếu phẩm khác trị giá hàng chục tỷ đồng).

Trong quá trình vận động, tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trân trọng những nghĩa cử cao đẹp, những việc làm ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với tinh thần tự nguyện, tự

(xem tiếp trang 33)

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ CHUNG TAY ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID-19, KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM

• NGUYỄN XUÂN YÊN

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, để chung sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp là của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố; thời gian qua, các cấp hội Hội Cựu Chiến binh (CCB) thành phố đã đồng lòng, chung sức, sát cánh cùng với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đạt được kết quả quan trọng, kinh nghiệm bước đầu trong công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 26/3/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ra chỉ thị số 26-CT/TU về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đó, thành lập tại mỗi thôn, tổ dân phố 01 Tổ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch. Thành phần tổ công tác có từ 10 đến 12 thành viên, do đồng chí Bí thư Chi bộ thôn hoặc Bí thư Chi bộ tổ dân phố làm Tổ trưởng, đồng chí Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố và đồng chí Chi hội trưởng Chi hội CCB làm Tổ phó, các thành viên trong đó có 5 hội viên CCB là lực lượng nòng cốt, có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ công dân ra vào thôn, tổ dân phố, biến động nhân khẩu trên địa bàn, kiểm tra, giám sát y tế tất cả nhân khẩu, người vào địa bàn; kịp thời phát hiện, thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế địa phương những trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh.

Với trên 80 nghìn hội viên CCB, trên 52 nghìn Cựu quân nhân (CQN) trong đó có gần 26 nghìn hội viên CCB là đảng viên, hiện đang tham gia công tác, sinh hoạt tại hầu hết các Chi hội thuộc các thôn, tổ dân phố. Cán bộ, hội viên CCB, CQN thành phố phấn khởi, tự tin đón nhận nhiệm vụ, coi đây là vinh dự và trách nhiệm được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tín nhiệm, tin tưởng giao phó.

Để kịp thời triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Hội CCB thành phố đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị (Ban chỉ đạo 26) gồm 56 đồng chí do đồng chí Chủ tịch Hội CCB thành phố làm Trưởng ban, có nhiệm vụ làm tham mưu cho Thành ủy về chủ trương, giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức bố trí lực lượng

hội viên thực hiện nhiệm vụ tại các tổ công tác kiểm soát dịch bệnh ở thôn, tổ dân phố.

Chỉ sau 24 tiếng đồng hồ từ khi Chỉ thị được ban hành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ sở, các tổ chức hội, trực tiếp là Chi hội toàn thành phố đã vận động, bố trí trên 14.800 cán bộ hội viên trong đó có gần 15% hội viên CCB là Bí thư chi bộ, Thôn trưởng, Tổ trưởng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 2.448 tổ công tác, mỗi tổ công tác từ 5 đến 6 hội viên, có tổ bố trí tới 8 đến 10 hội viên tham gia, tạo thành thể trận liên hoàn, rộng khắp, khép kín trong phòng chống dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn thành phố.

Sau 20 ngày triển khai, với những quyết sách đúng đắn, bằng những hành động nhanh và quyết liệt, với sự tham gia tích cực của các thành phần, lực lượng trong đó có lực lượng CCB, thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, bệnh, tận dụng tốt thời cơ của 15 ngày vàng, giữ sạch địa bàn, không để dịch bệnh xâm nhập. Đạt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế phù hợp với tình hình nhưng vẫn giữ được an toàn, không có trường hợp mắc dương tính với Covid-19.

Qua thực tiễn hoạt động, đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả và ý nghĩa như Hội CCB An Dương chủ động cung cấp hàng trăm bản tin tuyên truyền cho Đài phát thanh huyện và các xã, thị trấn, in ấn cấp phát trên 32 nghìn tờ rơi, vận động quyên góp trên 400 triệu đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch, huy động trên một nghìn hội viên, có trên 30 hội viên tình nguyện tham gia tổ công tác. Hội CCB quận Lê Chân sớm chủ động đề xuất triển khai các tổ công tác từ trước khi có chỉ thị, cử 100% cán bộ hội tham gia các ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, gần 2 nghìn hội viên tham gia 357 tổ công tác, thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tích cực vận động hội viên,

nhân dân gương mẫu trong tổ chức việc cuối, việc tang thực hiện quy định về giãn cách xã hội. Hội CCB huyện Cát Hải biên soạn tài liệu hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh cấp phát tới 100% hội viên để tuyên truyền, thành lập 12 tổ công tác “Phản ứng nhanh” với 84 hội viên tham gia. Hội CCB quận Kiến An vận động gia đình hội viên tạm dừng hoặc tổ chức gọn nhẹ 18 đám cưới, cam kết dừng hoạt động kinh doanh nhà hàng, karaoke, internet...theo đúng quy định của thành phố. Hội CCB các huyện Cát Hải, Thủy Nguyên, An Dương, Vĩnh Bảo, quận Hồng Bàng, Duong Kinh thành lập các tổ công tác cơ động, sẵn sàng thay thế lực lượng trực các chốt phòng dịch; quận hội Hồng Bàng tham mưu thành lập tổ công tác tại các khu dân cư chưa có tổ dân phố. Hiệp hội Doanh nghiệp CCB thành phố vận động các thành viên chung tay ủng hộ trên 1 tỷ đồng, nhiều nhà hảo tâm, hội viên CCB ủng hộ vật chất trực tiếp cho các tổ công tác và các gia đình hội viên khó khăn trong đại dịch tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Nhiều gương hội viên CCB tuy tuổi cao vẫn hăng hái tình nguyện tham gia công tác, tiêu biểu như CCB Lê Anh Phương - thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải tổ viên tổ công tác tổ dân phố 4, đồng thời là trưởng nhóm giám sát y tế cộng đồng, quản lý trên địa bàn rộng, phức tạp, đã chỉ đạo nhóm nắm tình hình 100% hộ gia đình, hàng ngày cùng tổ công tác giám sát y tế, đo thân nhiệt cho gần 800 nhân khẩu. CCB Lưu Quyết Thắng - xã Tân Tiến, huyện An Dương cùng với tổ công tác, hàng ngày kiểm soát trên 5 nghìn lượt người, chủ yếu là công nhân trong khu công nghiệp Nomura, nhận cấp phát tờ rơi cho 500 hộ gia đình. CCB Lưu Xuân Hy - xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, là cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, tổ phó tổ công tác, hoạt động của tổ đã nhanh chóng đi vào nề nếp, quản lý chặt chẽ di biến động về nhân khẩu, kiểm soát người có nghi vấn, đến từng hộ gia đình phát tờ rơi, khẩu trang, yêu cầu cam kết khai báo y tế. CCB Chi hội trưởng

Nguyễn Văn Vân - Chi hội 9, xã Thiên Hương, Thủy Nguyên, Phó chủ tịch CCB Nguyễn Sỹ Trọng - xã Đại Bản, An Dương tích cực biên tập tài liệu, tổ chức loa máy, cơ động tuyên truyền phòng chống dịch v.v...

Từ kết quả trên cho thấy công tác phòng chống dịch bệnh nói chung, việc thành lập các tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố lấy lực lượng CCB làm nòng cốt nói riêng, là một chủ trương đúng đắn, kịp thời của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Qua thực tiễn hoạt động được cấp ủy, chính quyền nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần tạo niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào các quyết sách lớn của thành phố đồng thời nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân trong phòng chống đại dịch. Thông qua tổ chức thực hiện nhiệm vụ thêm một lần nữa tiếp tục lan tỏa hình ảnh hội viên CCB “Bộ đội Cụ Hồ” xung kích trên mặt trận mới, phòng chống dịch bệnh.

Quá trình chống dịch thời gian qua đã mang lại nhiều kinh nghiệm quý cần được tiếp tục phát huy trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong tâm đặt ra trong thời gian tới, dưới góc độ là cơ quan tham mưu, chỉ đạo có thể rút ra một số vấn đề sau:

Một là, quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên; đề xuất kịp thời, đúng, trúng, hiệu quả:

Trước hết, các cấp hội Hội CCB thành phố đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, trực tiếp là của Thành ủy, UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh. Căn cứ tình hình diễn biến tình hình, kịp thời chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch công tác, chế độ làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của cơ quan, đơn vị theo hướng tạm dừng những công việc chưa thực sự cần kíp để tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là tham gia phòng chống dịch bệnh. Trên cơ sở thông tin tình hình dịch bệnh và nhận định đánh giá khả năng hoàn

thành nhiệm vụ của tổ chức hội, Thường trực Hội CCB thành phố đã trực tiếp nghiên cứu, thảo luận ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, chủ động trao đổi với các cơ quan liên quan, tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy các biện pháp, giải pháp cấp thiết; trong đó có việc chỉ đạo hình thành các chốt kiểm soát, tổ công tác lấy thành phần lực lượng CCB làm nòng cốt trong hoạt động của các tổ công tác kiểm soát dịch bệnh tại thôn, tổ dân phố, làm cơ sở bước đầu để Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và ban hành chỉ thị, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh.

Hai là, triển khai quyết liệt, chặt chẽ; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp, giải pháp; chú trọng kiểm tra, rút đúc kinh nghiệm trước một việc chưa có tiền lệ:

Để kịp thời chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ cho các tổ chức hội, Thường trực Hội Thành hội đã chủ trì tổ chức 30 hội nghị triển khai nhiệm vụ, trao đổi rút kinh nghiệm, cung cấp thông tin, ban hành 40 công điện hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện trên 70 hoạt động kiểm tra, nắm tình hình tại các tổ công tác, các lực lượng tham gia tổ công tác, các tổ chức hội nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, uốn nắn khắc phục kịp thời những tồn tại, vướng mắc nảy sinh. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chỉ đạo, đưa gần 40 tin bài, phóng sự, phản ánh hoạt động, cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch, bệnh của các cấp hội.

Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, hội viên: Thông qua phát động và đẩy mạnh các hình thức thi đua đột kích như “Cựu chiến binh chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”, “Cựu chiến binh tình nguyện tham gia các tổ công tác”, “Mỗi Cựu chiến binh là một tuyên truyền viên tích cực phòng chống dịch Covid-19”... Động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bằng sự nhiệt

tình, tâm huyết, trách nhiệm và uy tín của mình, tích cực tham gia công tác, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, hội viên về công tác phòng chống dịch, bệnh.

Nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ thị mới và yêu cầu tiếp tục quán triệt quan điểm “chống

dịch như chống giặc”. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm. Những kết quả quan trọng, kinh nghiệm bước đầu trong công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch của Hội CCB thành phố cần tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng, chỉ đạo phù hợp trong điều kiện mới./.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG...

(tiếp theo trang 29)

giác, chung sức, đồng lòng, không kể đó là người có công, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các tướng lĩnh hay các cựu chiến binh, người cao tuổi...; không kể họ là người trong nước, hay người Hải Phòng ở nước ngoài; không kể giai cấp, tôn giáo; người có địa vị, hay những người yếu thế, kém may mắn trong xã hội, hoặc họ là những công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, sinh viên, các cháu thiếu niên, nhi đồng... hay họ là các tập đoàn lớn, doanh nghiệp nhỏ, dù họ là thương gia hay người buôn bán lẻ... Có thể các tổ chức, cá nhân còn khác nhau về điều kiện vật chất, nhưng với tinh thần “đoàn kết, yêu nước”, tinh thần “tuong thân, tuong ái” tất thảy đều hăng hái tham gia đăng ký ủng hộ, người có tiền ủng hộ tiền, người có công ủng hộ công, người có kế ủng hộ kế, người có nhiều ủng hộ nhiều, người có ít ủng hộ ít. Tất cả vì mục tiêu chung tay, góp sức cùng thành phố để có thêm nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã kịp thời phân bổ kinh phí cùng số vật tư y tế và các nhu yếu phẩm khác tới các quận, huyện, các trung tâm y tế, cơ sở cách ly tập trung phục vụ cho công tác phòng chống dịch một cách kịp thời, hiệu quả.

Chung tay thực hiện mục tiêu kép

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác

phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép “Đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế- xã hội” theo sự chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, thời gian tới hệ thống mặt trận thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền giúp người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, tránh tâm lý chủ quan, nâng cao khả năng miễn dịch và sức đề kháng xã hội, cùng cả nước kiểm soát không để dịch Covid-19 tái phát.

Hai là, tăng cường hoạt động giám sát, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng giám sát việc thống kê, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng yếu thế, những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 để triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ và các cơ chế của thành phố, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, không sai sót, không để trục lợi, với mục tiêu không để ai thiếu đói, không để ai bỏ lại phía sau.

Ba là, phát huy tinh thần đồng sức, đồng lòng, động viên Nhân dân đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống, đảm bảo ổn định xã hội.

Bốn là, sẵn sàng huy động lực lượng triển khai các nhiệm vụ mới phát sinh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép và các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố./.

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CẤP ĐĂNG KÝ KINH DOANH Ở QUẬN KIẾN AN GÓP PHẦN RÚT NGẮN THỜI GIAN, GIẢM PHIÊN HÀ CHO NGƯỜI DÂN

- *Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Kiến An*

Trong những năm gần đây, chất lượng công tác cải cách hành chính của quận Kiến An có những chuyển biến rõ rệt, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính trong cấp đăng ký kinh doanh, đã rút ngắn thời gian, giảm phiền hà cho người dân. Trong 5 tháng đầu năm 2020, UBND quận Kiến An đã cấp 228 giấy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bằng 90% so với cùng kỳ. Năm 2019, tổng số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể đã cấp là 652 giấy, bằng 100% so với cùng kỳ. Đây cũng là loại thủ tục hành chính phát sinh nhiều hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 nhất. Kết quả này đến từ việc các cơ quan chức năng của quận đã tích cực cải cách hành chính trong hoạt động cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tháo gỡ những vướng mắc trong quy trình giải quyết, giảm thời gian, không gây phiền hà cho người dân.

Bà Trịnh Thị Kim Hoa – Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận Kiến An cho biết, để tạo điều kiện cho các hợp tác xã, hộ cá thể khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quận triển khai nhiều giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, tiết kiệm chi

phí, nâng cao năng lực phục vụ người dân của cán bộ, công chức. Theo quy định, thời gian thực hiện thủ tục đối với trường hợp xin đăng ký kinh doanh cho hộ gia đình là 3 ngày làm việc, cho hợp tác xã là 4,5 ngày làm việc; tuy nhiên, phần lớn đều được cơ quan chức năng xử lý, hoàn tất giải quyết, trả kết quả trước hạn. Phòng Tài chính - Kế hoạch đã triển khai thực hiện các kế hoạch của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giảm phiền hà cho người dân. Để giải quyết nhanh, dứt điểm hồ sơ xin cấp phép đăng ký kinh doanh, sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, các cán bộ chuyên môn phải đảm nhận một khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn. Từ khâu tiếp nhận đến kiểm tra, xác minh, thẩm định, xử lý hồ sơ rồi trả kết quả cho công dân đều phải làm khẩn trương, chính xác, không để xảy ra sai sót. Trong khi thực tế lại phát sinh nhiều tình huống phức tạp. Đây là khó khăn của đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn.

Để quá trình giải quyết các thủ tục nhanh gọn, không gây phiền hà cho tổ chức, công dân; bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể được niêm yết công khai ngay tại Bộ phận Một cửa của UBND quận và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của quận để người dân biết. Từ đó, chủ động chuẩn bị hồ sơ cũng như giám sát cán bộ, công chức, phòng ngừa những nhiễu, tiêu cực. Các hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể đều được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết. Việc thu lệ phí áp dụng theo mức quy định.

Một dấu ấn rất rõ được nhân dân ghi nhận là thái độ của cán bộ, công chức khi tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính. Các cán bộ, công

chức có tác phong lịch sự khi giao tiếp với công dân, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ngoài ra, cán bộ trực tiếp nhân hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Bộ phận Một cửa của UBND quận Kiến An cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Công dân chưa biết, chưa hiểu thì được cán bộ giải thích cặn kẽ về mục đích, tính tiện lợi của dịch vụ. Công dân gặp khó khăn trong thao tác với máy tính, làm hồ sơ thì được cán bộ hướng dẫn chi tiết, hỗ trợ nhiệt tình để thực hiện. Nhờ vậy, tính từ tháng 01/10/2018 (thời điểm UBND quận Kiến An bắt đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với thủ tục cấp phép đăng ký kinh doanh) đến nay, đã có 213 hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.



Ảnh: Bộ phận giao dịch Một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 43-CT/TW

- CAO THỊ PHƯƠNG

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố

10 năm qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”. Nhờ vậy, tổng trị giá hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố thực hiện trong giai đoạn 10 năm (2010 – 2020) đạt trên 390 tỷ đồng, trợ giúp hơn 783 nghìn lượt người khó khăn.

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, Hội Chữ thập đỏ thành phố tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Thông tri số 20 -TT/TU ngày 20/10/2010 về việc lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và triển khai thực hiện Chỉ thị 43 - CT/TW. Các cấp Hội Chữ thập đỏ tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác nhân đạo tại địa phương đạt hiệu quả cao.

Việc thực hiện công tác nhân đạo được triển khai thông qua các phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “chợ Nhân đạo”, “xây Nhà Chữ thập đỏ”, “Ngân hàng bò”, trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, công tác hiến máu nhân đạo... kịp thời giúp đỡ thiết thực nhiều đối tượng khó khăn, yếu thế: người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ

em mồ côi, người bị bệnh hiểm nghèo, người bị hoạn nạn do thiên tai, bão lụt... Công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, góp phần giải quyết tốt công tác an sinh xã hội như: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, trao tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo, xây cầu dân sinh, vận động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ vốn sản



Ảnh: Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động nhà tài trợ xây cầu dân sinh ở huyện An Lão

xuất để các đối tượng khó khăn có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống. Trong giai đoạn 10 năm (2010 – 2020) tổng trị giá hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố thực hiện đạt trên 390 tỷ đồng, trợ giúp hơn 783 nghìn lượt người khó khăn. Các phong trào Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, cuộc vận động “Góp những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn”, “mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”... được tổ chức thường xuyên, góp phần trợ dưỡng thường xuyên hơn 18.000 người với tổng giá trị 10 tỷ đồng, gần 14.000 lượt người được trợ cấp đột xuất với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng....

Với trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, trực tiếp tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo hàng năm đã xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức các sự kiện hiến máu như Lễ hội Xuân hồng, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7-4) những giọt máu Hồng hè, chương trình Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt... để tiếp nhận máu. Qua đó đã huy động được các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tích cực tham gia hiến máu. Bình quân hàng năm lượng máu thu được từ 35 nghìn đến 37 nghìn đơn vị máu, góp phần quan trọng giúp đỡ, cứu chữa người bệnh trên địa bàn thành phố.

Để có được kết quả trên, trong 10 năm thực hiện Chi thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp Hội thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện nhiều hình thức và đa dạng công tác tuyên truyền; triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các mô hình nhân đạo, tạo điều kiện cho những đối tượng dễ bị tổn thương theo hướng phát triển bền vững; thực hiện có hiệu quả 7 nhiệm vụ của Hội được quy định trong Luật hoạt động Chữ thập đỏ và 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã đưa chuyên đề “Công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới” vào tuyên truyền cho cán bộ hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Các cấp Hội chủ động củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội, tiến hành rà soát lực lượng hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên, tổ chức tổng kết nhân rộng các mô hình điểm. Hiện nay, toàn thành phố có 148.535 cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, tổ chức Hội ở 217 xã, phường, thị trấn của 15/15 quận, huyện chiếm 13,6% dân số thành phố (*số lượng cán bộ 253; 142.747 hội viên; 4.866 tình nguyện viên*). Các phong trào, các cuộc vận động được các cấp Hội triển khai thực hiện đạt kết quả thiết thực, có chiều sâu, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng lòng hưởng ứng thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ.

Hội Chữ thập đỏ thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để vận động các nguồn lực ủng hộ hoạt động nhân đạo. Thông qua mạng xã hội, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước hướng về quê hương, giúp đỡ người nghèo và các trường hợp đặc biệt khó khăn. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được triển khai rộng khắp, kịp thời giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, giúp họ vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Hiện nay, Hội duy trì hàng trăm địa chỉ nhân đạo, thường xuyên kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động cứu trợ, nhân đạo... Điển hình như Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ mổ mắt miễn phí cho người nghèo, Công ty Vietravel....

(xem tiếp trang)

CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG PHỤC VỤ DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG VÀO KHU BẢO TỒN BÃI CỌC CAO QUỲ TẠI XÃ LIÊN KHÊ

• **TRẦN VĂN OÁNH**

Bí thư Đảng ủy xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên

Ngay từ khi bãi cọc Cao Quý được phát hiện, Thành ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Hải Phòng đã rất khẩn trương tiến hành các thủ tục để bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị của di sản. Đây là di sản lịch sử vô giá, là chứng tích hiện thực về trận địa cọc độc đáo trong chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 chống quân xâm lược Nguyên Mông, gắn liền với tên tuổi của Người anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Cuối năm 2019, thành phố Hải Phòng phối hợp các nhà khoa học lịch sử và khảo cổ đã phát hiện bãi cọc gỗ tại thôn Cao Quý, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Theo kết quả khai quật và đánh giá, bãi cọc là chứng tích lịch sử quan trọng liên quan đến chiến trận vang dội trong chiến đấu chống quân xâm lược của cha ông ta trên sông Bạch Đằng năm 1288. Cùng với đó, việc phát hiện bãi cọc thời gian gần đây tại thôn 11, xã Lai Xuân, huyện Thủy Nguyên càng khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của vùng đất, con người Hải Phòng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta. Thành phố cũng xác định, việc khoanh vùng để quản lý, lập quy hoạch bảo tồn các khu vực liên quan đến di tích lịch sử là một việc quan trọng và cần thiết trên phương diện lịch sử, văn hóa, khảo cổ và danh thắng. Trong tương lai không xa, cụm di tích này có thể trở thành khu di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng cấp Quốc gia ... Đây sẽ là một địa chỉ để giáo dục tinh

thần yêu nước chống ngoại xâm, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giữ gìn, bảo vệ độc lập tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, chưa đầy một năm, thành phố đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về pháp lý, thủ tục về xây dựng cơ bản tiến hành triển khai dự án Tuyến đường và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quý cùng một số hạng mục công trình liên quan với quy mô khoảng 150 ha bao gồm nhiều hạng mục quan trọng. Tuyến đường vào khu bãi cọc Cao Quý được thiết kế nối quốc lộ 10 với khu vực bãi cọc thuộc các xã Lưu Kỳ, Liên Khê, có mặt đường rộng 12 m, vỉa hè đoạn rẽ vào bãi cọc rộng 5 m, có bãi đỗ xe rộng 1 ha. Dọc tuyến đường bố trí hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh bóng mát là lim xanh, long não, xà cừ. Khi hoàn thành, di tích bãi cọc Cao Quý sẽ hòa cùng Khu di tích Bạch Đằng Giang và hệ thống các di tích khác tại

huyện Thủy Nguyên sẽ trở thành một quần thể di tích lịch sử văn hóa rộng lớn, có giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch hấp dẫn dọc bờ hữu ngạn sông Bạch Đằng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thủy Nguyên nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.

Nhận thức vai trò quan trọng của dự án đối với việc phát triển kinh tế tại địa phương, mặc dù thời điểm triển khai dự án cả nước và thành phố đang phải dồn toàn lực cho công tác ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nhưng Đảng ủy xã Liên Khê đã tích cực chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các Chi bộ “đến từng nhà, rà từng hộ dân có đất bị thu hồi” vận động phân tích những khó khăn và thuận lợi của việc xây dựng tuyến đường vào khu bảo tồn giá trị di tích bãi cọc Cao Quý kết hợp với tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng trong giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của cha ông ta, những lợi thế để địa phương phát triển khi khu bảo tồn di tích được xây dựng. UBND xã đã phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường huyện Thủy Nguyên và các cơ quan chức năng hoàn thiện trích đo, kiểm đếm tài sản, cây cối hoa màu trên đất để áp giá đền bù hợp lý, thỏa đáng cho nhân dân. Vận động nhân dân giữ nguyên hiện trạng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác kiểm đếm. Tích cực tuyên truyền vận động, bám sát chỉ đạo và thực hiện “5 đúng” trong công tác giải phóng mặt bằng là đo đạc, quy chủ, kiểm kê, áp giá và chi trả tiền

đền bù công khai, minh bạch nên đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ tích cực từ phía người dân có đất bị thu hồi. Do vậy mặc dù triển khai dự án trong thời gian ngắn cộng với những khó khăn do những yếu tố khách quan tạo ra, nhưng nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, cố gắng, đồng lòng của cả hệ thống chính trị ở địa phương cho nên 70 hộ dân có đất bị thu hồi đã hết sức ủng hộ, đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng đúng hạn cho chủ đầu tư thực hiện dự án và hoàn thành đúng tiến độ bàn giao đúng thời gian cho nhà thầu thi công dự án.

Xác định rõ, trong công tác giải phóng mặt bằng, ngoài việc đảm bảo đúng chế độ chính sách, giải quyết hài hòa lợi ích cho người dân thì việc tuyên truyền, vận động giúp người dân nắm bắt chủ trương chính sách liên quan đến công tác thu hồi, hỗ trợ, tái định cư trong giải phóng mặt bằng cũng như hiểu được ý nghĩa của công trình; đồng thời nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để từng bước tháo gỡ những vướng mắc là rất quan trọng. Nắm bắt thực tế đó, xã Liên Khê đã chủ động bố trí những cán bộ ở cơ sở có uy tín với nhân dân tham gia công tác tuyên truyền vận động, bởi vì họ là những người gần dân và hiểu dân sâu sắc. Bên cạnh đó làm tốt công tác vận động gia đình cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức chính trị - xã hội có đất bị thu hồi nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành bàn giao mặt bằng để nhân dân noi theo... Từ đó, đa số hộ dân bị ảnh hưởng đã nhận tiền đền bù, bàn giao đất, tạo điều kiện cho dự án thực hiện đúng tiến độ, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư.



Ảnh: Công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường vào khu bãi cọc Cao Quý, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “*Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công*”. Có thể nhận thấy tại xã Liên Khê đã làm tốt công tác vận động và do sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cho nên công tác giải phóng mặt bằng từng bước được giải quyết thấu đáo. Để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò công tác dân vận trong tham gia giải phóng

mặt bằng bên cạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, rất cần phải công khai, minh bạch về các cơ chế, chính sách; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với đó là sự chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự tham gia chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở một số khâu trong quy trình giải phóng mặt bằng; ngoài ra cần hết sức quan tâm đến quyền và lợi ích thiết thực của người dân, để người dân hiểu đúng, đủ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó tin, đồng thuận và

ủng hộ, cùng chung tay xây dựng quê hương, thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dự án tuyến đường vào Khu Bảo tồn Bãi cọc Cao Quý, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên không chỉ đơn thuần là một Dự án xây dựng mà còn là một công trình văn hóa, lịch sử; việc xây dựng các công trình là để làm nổi bật di sản, bảo đảm tính mỹ thuật và khoa học xứng tầm với giá trị của Di tích giúp thế hệ đương đại và mai sau có thêm căn cứ khoa học để phát huy hơn nữa truyền thống Bạch Đằng giang. Nhớ lại trang sử hào hùng của cha ông ta trên sông Bạch Đằng, trở dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước, truyền thống hào hùng của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm./.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG...

(tiếp theo trang 37)

Thực tiễn cho thấy, nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; trong quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thì nơi đó hoạt động của Hội Chữ thập đỏ có hiệu quả. Vì vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW trên địa bàn cần đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt của cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành quyết liệt của chính quyền; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các hoạt động nhân đạo phải được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân đối với công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ; khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, lòng nhiệt huyết của hội viên, đó là yếu tố quan trọng

để phong trào Hội phát triển bền vững. Đồng thời, Hội chú trọng lựa chọn cán bộ có năng lực, uy tín, kinh nghiệm và tâm huyết phụ trách công tác Chữ thập đỏ; cổ vũ, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện; sơ, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác nhân đạo... Cùng với đó rất mong thành phố quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp theo tinh thần Chỉ thị 43-CT/TW (thực hiện chính sách đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ trong chính sách chung đối với cán bộ các đoàn thể nhân dân); cho phép Hội được vận động Quỹ Nhân đạo hàng năm (vận động trong Tháng Nhân đạo – Tháng 5 hàng năm) để cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo cho người nghèo, hỗ trợ nạn nhân bị rủi ro do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh xảy ra ở các cộng đồng dân cư..., tạo điều kiện để Hội được tiếp nhận các dự án nhân đạo của Trung ương và các nhà tài trợ trong và ngoài nước./.

XÃ ĐẶNG CƯƠNG HUYỆN AN DƯƠNG KHỞI SẮC VÙNG QUÊ NÔNG THÔN NHỜ SỨC DÂN

• NGUYỄN THẾ THUẬN

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đặng Cương

Xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng là xã nông nghiệp có tổng diện tích đất tự nhiên 509 ha (trong đó có 268 ha đất nông nghiệp); tổng dân số có 9.155 nhân khẩu, 2.700 hộ. Với điều kiện tự nhiên, điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, tỷ trọng kinh tế nông nghiệp địa phương đóng vai trò chủ đạo trong tổng thể nền kinh tế, trong đó tập trung sản xuất các sản phẩm nông nghiệp truyền thống có giá trị kinh tế cao nhiều năm được thị trường tiêu dùng công nhận về thương hiệu chất lượng sản phẩm. Xã Đặng Cương có 02 làng nghề truyền thống với 12 khu vực sản xuất tập trung chuyên trồng các sản phẩm nông nghiệp hoa, cây cảnh chất lượng cao thu hút trên 1.200 hộ gia đình và trên 2.500 lao động trực tiếp sản xuất; thu nhập từ hoa, cây cảnh trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm đạt từ 70 – 80 tỷ đồng/ năm, trong đó có hộ gia đình có thu nhập trên 1,5 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, với xuất phát điểm thấp, năm 2012, xã khảo sát đạt 11/19 tiêu chí. Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và hỗ trợ tích cực kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển, trong đó người dân là nhân tố chủ đạo, là trung tâm để tổ chức thực hiện. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ

xã, sự tích cực, chủ động của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất vật kiến trúc, hoa màu xây dựng cải tạo, nâng cấp các công trình nông thôn mới. Đến hết năm 2015, xã Đặng Cương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được UBND thành phố công nhận theo Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 13/12/2016. Thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2018 thôn Nhất Trí, xã Đặng Cương được chọn là 10 trong 30 thôn của toàn thành phố thực hiện và hoàn thành 6/6 tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu là mô hình điểm của thành phố về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu; năm 2019 xã có 4 thêm thôn được UBND huyện công nhận đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu; năm 2020 địa phương tiếp tục đăng ký 03 thôn còn lại để chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020.

Kết quả công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị địa phương, trong đó công tác dân vận được đặt biệt quan tâm tổ chức thực hiện hiệu quả.

Các phong trào thi đua được các hội đoàn thể, các thôn triển khai rộng khắp, tạo sức lan tỏa cao đã tác động trực tiếp đến ý thức, tinh thần trách nhiệm của các hội viên, đoàn viên cùng toàn thể nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”, “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”; Hội nông dân với phong trào “*Chung sức xây dựng nông thôn mới*”, “*nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu giảm nghèo bền vững*”; Hội cựu chiến binh với phong trào “*Hội viên cựu chiến binh gương mẫu, hiến kế góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới*”; Hội liên hiệp phụ nữ với mô hình “*xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch*”, các chi hội tham gia đăng ký phụ trách đảm nhiệm dọn vệ sinh môi trường các tuyến đường nông thôn mới, các tuyến đường hoa kiểu mẫu; Đoàn thanh niên với phong trào “*Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới*” thực hiện tốt mô hình tuyến đường xanh thanh niên quản lý, xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội. Các phong trào thi đua đã vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giảm nghèo, phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục; bảo vệ môi trường; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; hoàn thiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng nông thôn; qua đó, mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực cho từng tiêu chí, từng nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả, địa phương đã vận động 1.130 hộ dân hiến 25.000m² đất làm mới 3.800m đường nhựa, cải tạo nâng cấp 11.830m đường bê tông thôn xóm, đường nội đồng phục vụ sản xuất; vận động ủng hộ kinh phí trên 10 tỷ đồng, trên 1.500 ngày công lao động để xây dựng các công trình nông thôn mới; trồng mới chăm sóc 13km đường hoa, trong đó có trên 9km đạt chuẩn tiêu chí tuyến đường thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Những kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng, tính hiệu quả, thiết thực từ công tác dân vận

của hệ thống chính trị địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Đặng Cương tiếp tục đổi mới, đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển toàn diện, vững chắc. Trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với thúc đẩy sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Nhiệm vụ công tác xây dựng nông thôn mới của địa phương trong thời gian tới đòi hỏi sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị địa phương, trong đó xác định công tác dân vận là nền tảng, đặc biệt đối với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các thôn nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả cao nhất công tác dân vận trong xây dựng xã Đặng Cương trở thành vùng quê nông thôn mới thực sự khởi sắc nhờ dựa vào trí dân, sức dân./.



Ảnh: Quang cảnh xã Đặng Cương, huyện An Dương

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT “HẢI PHÒNG – BẢN HÙNG CA 65 NĂM” TÁI HIỆN CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ CỦA THÀNH PHỐ

Tối 12/5, tại Nhà hát lớn thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Bản hùng ca 65 năm”. Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 và kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, tự hào cho nhân dân thành phố nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, thành phố trong tháng 5/2020 và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.

Tôi dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.



Chương trình nghệ thuật gồm 2 phần “Hào khí Bạch Đằng Giang” và “Bản hùng ca 65 năm”, tái hiện những ngày tháng khói lửa đau thương nhưng hào hùng, vĩ đại của dân tộc; vượt qua chặng đường gian khó, giò dầy Hải Phòng hòa cùng nhịp sống sôi động và phát triển mạnh mẽ của đất nước, với những quyết sách hợp lòng dân, Hải Phòng đang từng ngày bùng lên sức sống mới vô cùng mãnh liệt./.

BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 1 THĂM, TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

Sáng ngày 05/5/2020, tại xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp cùng Ban Dân vận Thành ủy tổ chức chương trình tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tham dự chương trình có Thượng tá Lê Huy- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Đại tá Trần Văn Rồng- Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; đại biểu đại diện Ban Dân vận Thành ủy; đại biểu đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của huyện Cát Hải, xã Hoàng Châu và bà con

ngư dân.

Xã Hoàng Châu là một trong sáu xã của huyện Cát Hải được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng quà cho bà con ngư dân. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Trong không khí ấm áp tình quân dân, ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà tới các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất quà

gồm 10 kg gạo, 10 khẩu trang và 300.000 đồng tiền mặt). Cũng trong hoạt động này, ngày 22/5/2020, tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, ban tổ chức đã trao tặng 50 suất quà tới ngư dân (mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 01 gói mì chính và 300.000 đồng tiền mặt). Món quà tuy không nhiều về vật chất nhưng đã kịp thời chia sẻ khó khăn cho bà con ngư dân do ảnh hưởng của đại dịch, tiếp tục vươn khơi, bám biển nhanh chóng ổn định cuộc sống. Qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, nhân

dân địa phương khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, thiết thực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa Chương trình phối hợp số 01- CTr/TUHP-ĐUCSB ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam về việc thực hiện công tác dân vận “*Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân*”./.

HỘI NGHỊ CỦA BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Sáng 03/6/2020, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận khu vực Đồng bằng sông Hồng tại Trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Điều K'Ré, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng. Về đại biểu thành phố Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã triển khai các văn bản mới của

Đảng về công tác dân vận gồm: Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Thông báo kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng trong tình hình mới; Thông báo kết luận số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội; Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp các ý kiến từ thực tiễn cơ sở nhằm sớm đưa các chủ trương, chính sách mới của

Đảng về công tác dân vận đi vào cuộc sống. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Việc ban hành các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng, tạo thuận lợi để cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Đồng chí yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tham gia thực hiện; chú trọng đổi mới phương thức công

tác làm dân vận ở các cấp; tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời những vấn đề nhạy cảm; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân...

Buổi chiều cùng ngày, tại địa điểm trên, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị về vấn đề liên quan đến đất đai tôn giáo khu vực Đồng bằng sông Hồng.

ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ QUAN BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Sáng ngày 12/5, Chi bộ cơ quan Ban Dân vận Thành ủy đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Dân vận Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Chi bộ cơ quan Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Chi bộ đã xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, thống nhất đoàn kết trong tập thể tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả đề ra trong nghị quyết cụ thể: Chi bộ luôn quan tâm tới công tác giáo dục về tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; từng bước đổi mới, nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm bồi dưỡng, kết nạp đảng cho đảng viên. Trong công tác lãnh đạo thực hiện chuyên môn, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo các tổ đảng, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu

hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Chi bộ cơ quan được Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố công nhận danh hiệu trong sạch, vững mạnh; cơ quan nhiều lượt cán bộ, đảng viên được tặng Bằng khen của UBND thành phố, được công nhận danh hiệu “*Chiến sĩ thi đua cơ sở*”, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 15% đến 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, Chi bộ đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể: Phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và Ban Dân vận Trung ương giao; phấn đấu hàng năm Chi bộ đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh” trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó đảm bảo đủ số lượng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định; đảm bảo nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng; sinh hoạt chuyên đề hằng quý; phấn đấu hàng năm tập thể cơ quan đạt danh hiệu tập thể lao động hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; có 100% CBCC đạt danh hiệu lao động tiên tiến; đảm bảo số lượng cán bộ công chức đạt danh hiệu

chiến sĩ thi đua cơ sở theo quy định; 100% đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú; thực hiện nghiêm túc 19 điều đảng viên không được làm; Công đoàn cơ quan hàng năm phấn đấu đạt danh hiệu “vững mạnh”.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã ghi nhận những kết quả Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng chí cũng tin tưởng trong nhiệm

kỳ tới với tinh thần thẳng thắn cầu thị, Chi bộ sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, đề ra các giải pháp thực hiện nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế của Chi bộ.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy, Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Ban Dân vận Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC QUẬN, HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 179-KH/TU và Thông báo số 956-TB/TU của Thành ủy, công tác chuẩn bị đại hội của các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đều được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng. Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn 4 đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức đại hội điểm gồm: Đảng bộ quận Lê Chân, huyện Kiến Thụy, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, trong đó 3 đảng bộ thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Sau khi tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm các đại hội điểm, 31 đảng bộ còn lại sẽ tổ chức đại hội từ cuối tháng 6 và hoàn thành trong tháng 8/2020.

Nhiệm vụ quan trọng là công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thông tư 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Thường trực Thành ủy giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Theo đó, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đều thực hiện rà soát, đánh giá tình hình nhân sự ban chấp

hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021; rà soát đội ngũ cán bộ trong quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định mới của Trung ương. Qua đó, các địa phương, cơ quan chủ động nắm tình hình cán bộ, đảng viên, thực hiện rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, bố trí, sắp xếp cán bộ thuộc thẩm quyền gắn với công tác nhân sự đại hội.

Về chuẩn bị văn kiện, các đơn vị đều hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm, dự thảo nghị quyết đại hội và chương trình hành động. Dự thảo báo cáo, nghị quyết được tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa nhiều lần để hoàn thiện theo đúng hướng dẫn, quy định, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các địa phương, đơn vị trong giai đoạn hiện nay, do đó đòi hỏi sự nghiêm túc, chủ động, chặt chẽ, toàn diện, có sự đổi mới, đáp ứng yêu cầu đề ra. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng./.



Hải Phòng những lần mừng đón Bác

Tùy bút của: *Lưu Văn Khuê*

*** (BBT): Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hải Phòng giải phóng (13/5/1955-13/5/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Trang văn nghệ- Bản tin Công tác Dân vận Hải Phòng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một tùy bút của tác giả Lưu Văn Khuê. Mỗi chữ, mỗi dòng trong bài viết đều chứa chan tình yêu, niềm tự hào về Bác Hồ kính yêu, về thành phố Cảng quê hương.**

Đã hơn 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào cõi trường sinh. Nhìn vào sự nghiệp núi sông Người để lại, nhìn vào những gì ta đã làm theo lời Người dạy để đất nước ngày hôm nay tiền đồ rạng rỡ, ta hiểu bao nhiêu năm qua vẫn có Bác ân cần chỉ bảo, Bác mãi mãi vinh hằng cùng dân tộc, trường tồn cùng đất nước - Xin hãy lắng nghe từ trái tim mình, từ dào dạt cõi lòng yêu kính Bác, tình cảm và lời căn dặn của Người với Hải Phòng những lần Bác về thăm.

Thuở ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, Bác theo tàu vượt sóng gió đại dương, biển gào thét và trời Tây dữ dội; lúc về nước sau Hội nghị Phôngtennoblô năm 1946 lại lần nữa đại dương đưa chân Bác, song lần này sóng đã phải gục đầu, biển lặng; Hải Phòng mừng đón Bác. Nhưng giấc đã ở ngoài bờ cõi nên Người có vợ, cả non sông bao tháng nay mong ngóng đợi Người; dù rất vội Bác vẫn tận tình viết những dòng ánh sáng “Khuyến đồng bào miền bể thực hành Đời sống mới, ra sức kiến thiết.”.



Đáp lại lời Người, khi giặc nổ súng ngay lập tức cả Hải Phòng sục sôi bão táp, quyết chiến đấu giữ Nhà hát Lớn tới từng hàng ghế, giữ núi Cột Cờ tới từng tác đất, giữ đất nước tới kiệt cùng dòng máu!

Bác đi khắp năm châu tìm đường cứu nước để trở về quê nhà cấp bến non sông. Tổ quốc ba miền trăm nơi, miền nào nơi nào Người cũng thương cũng nhớ, nên ta hiểu Người rất nóng lòng mong đến ngày Hải Phòng được giải phóng và với Bác “300 ngày” chờ đợi dài đến hàng thế kỷ! Ta cũng hiểu vì sao ngay sáng sớm 14/5/1955 Thành phố Cảng đã nhận được thư thăm hỏi của Người, hai tuần sau Bác lại viết bài “Sau 83 năm” in báo Nhân Dân, bởi Hải Phòng được giải phóng là mốc son lịch sử, không chỉ với Hải Phòng mà với miền Bắc, với cả đất nước vì sau hơn tám chục năm giở đày nửa đất nước mới thật sự độc lập, tự do. Nhưng thu không thể nói hết, bài đăng báo cũng chưa thể thỏa lòng, Bác vẫn không quên nỗi nhớ Hải Phòng, vẫn đau đáu với tình người đất Cảng nên quyết phải về với Hải Phòng. Và ngày 2/6/1955 Thành phố Cảng còn rạo rục không khí những ngày đầu giải phóng, lại tung bùng đón Bác. Nói chuyện trước đại biểu các tầng lớp nhân dân, Bác bắt đầu bằng những lời ấm áp: “Năm 1946, tôi về thăm đồng bào, cách ít tháng sau thì bắt đầu kháng chiến. Từ lần gặp trước đến lần gặp này thăm thoát đã mười năm. Trong mười năm ấy biết bao nhiêu tình! Tuy xa cách nhau nhưng Đảng, Chính phủ và tôi luôn luôn nhớ đồng bào. Đồng bào cũng luôn luôn nhớ tôi...”. Hải Phòng sau giải phóng còn bề bộn, ngốn ngang nên Bác dặn phải đoàn kết và quyết tâm “vuốt qua khó khăn, đi đến thắng lợi”.

Buổi ban đầu, thuở đầu tiên bao giờ cũng nhớ, Bác với Hải Phòng và Hải Phòng với Bác lần đầu tiên vào năm 1946 và hồi thành phố mới được giải phóng tháng 5/1955 là những ngày mãi đậm trong ký ức. Từ đó đến thuở Bác vào cõi trường sinh, tất cả chín lần Người gặp gỡ các tầng lớp nhân dân và chiến sĩ Hải Phòng. Bác đến với công nhân Nhà máy Xi măng, Cảng Hải Phòng, Nhà máy cơ khí Duyên Hải; thăm đồng ruộng Kiến An, thăm làng cá Cát Bà; Bác tới trường học sinh miền Nam thương trẻ nhỏ xa nhà xa ba má, khuyên các cháu chăm ngoan gắng công học tập; Người theo tàu ra biển cùng chiến sĩ hải quân; thăm bác sĩ, bệnh nhân ở Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp; đón kiều bào từ Thái Lan về nước, sẻ chia nỗi tha hương cay đắng ngọt bùi. Những lần Bác về thăm Hải Phòng, những nơi Bác đến, mãi sâu nặng tình thương yêu của Bác với nhân dân và



lòng kính yêu của nhân dân với Bác, từ người già trán hằn sâu tuổi tác đến trẻ thơ tuổi hồng đòi mộng mơ dài rộng đều ghi nhớ những lời Bác dạy.

Khi Mỹ mở rộng chiến tranh, ném bom ác liệt miền Bắc, Bác viết Lời kêu gọi kháng chiến, tin tưởng vào sức mạnh làm nên chiến thắng của nhân dân cả nước, trong đó có đồng bào và chiến sĩ Hải Phòng: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.

Trải 65 năm giờ đây Hải Phòng đã mang tầm vóc mới, đã thật sự “đàng hoàng, to đẹp” như Bác hằng tin tưởng. Đến Nhà máy Xi măng những ngày này bèn bắt ngát dòng Bạch Đằng lịch sử lại nhớ Bác thuở nào thăm nhà máy làm than khói bụi. Vui Cát Bà hôm nay, chen chân giữa tung bưng phở đảo, náo nhiệt Ngày truyền thống của ngành thủy sản, nhớ mãi ngày Bác với đồng bào nơi làng cá biển trời hun hút gió, vách đá lạnh, dân chài chua đủ ấm. Khi lướt xe trên cầu vượt biển, vừa mới Đình Vũ thoáng chốc đã cảng nước sâu Lạch Huyện, đã nhu bay trên cáp treo Cát Hải - Phù Long, đã say lòng với con đường đẹp như mơ xuyên đảo; bỗng lại nhớ thuở con phà chật chội, vách núi cheo leo, thuyền bè chao đảo sóng, Cát Hải xa xăm, Cát Bà vời vợi... Hải Phòng giờ mang tầm vóc mới và ta biết Bác vẫn đang nhìn ta, thấy hết việc ta làm, vẫn chỉ bảo những điều ta nghĩ.

Bác ơi! Giờ về Hải Phòng, chúng con biết Bác sẽ thăm lại những nơi xưa Người từng đến để xem thay đổi thế nào. Thưa Bác, những nơi ấy giờ đã là đô thị và chúng con còn tiếp tục xây nhiều khu đô thị mới, tại những nơi xưa một thuở xóm nghèo, những nơi từng mong đợi phà đò mỗi mắt và cả những nơi suốt nghìn năm đăm hoang bãi sù. Bác sẽ khen và dặn phải cố gắng thật nhiều, phải biết cách làm giàu hơn nữa. Vâng, chúng con biết mình vẫn còn chưa giỏi, vẫn còn bao nhiêu việc phải làm; chúng con hiểu khi có việc chưa yên, có điều trăn trở, hướng về Bác, nghĩ thật sâu những lời Bác dạy, chúng con sẽ tìm được cách trả lời, sẽ thêm sức mạnh, biết sẽ phải hành động thế nào. Bồi lời Bác chính là chân lý.



Với Hải Phòng

Tác giả: Hồng Thanh Quang

Hơi biển thấm mùa xuân ấm lại,
Mây lang thang nhuộm bạc đáy hồ.
Ta cúi mặt, tóc mình như khói,
Hải Phòng chiều thiếu một người xa.

Hải Phòng chiều lất phất mưa qua,
Ngày đã sống có gì khác thế?
Hoa phượng rớt chân trời tím biếc,
Câu thơ rơi nhắc một đêm hè.

Không - hà - hẹn quay về sông Cấm,
Bên Cầu Rào trông ngóng vu vơ.
Không - hà - hẹn ngõ mình có lối
Với ai xưa chưa kịp hẹn hò.

Không - kỷ - niệm trôi ra phía biển,
Không - nụ - hôn vỡ tự bao giờ.
Hải Phòng lỡ một câu lãng lẽ
Biết tìm đâu, biết đến đâu chờ?

Đời có khác nếu một lần tiếng hát
Không đưa ta lìa bỏ nơi này?
Người có biết chiều nay ta uống
Giữa Hải Phòng nổi nhớ mà say?...



Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố và lãnh đạo huyện Kiến Thụy dự Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Thụy



Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng và huyện đảo Cát Hải dự Lễ khai trương tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long



Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành của Trung ương và thành phố dự Lễ khánh thành Dự án xây dựng chung cư HH4 Đồng Quốc Bình



Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dự Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá